



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน 26 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง	สื่อ
1. แบน 3 สารพิษ 'กษ.' โวยหากเลื่อน	ไทยโพสต์
2. คี๊กแบน 3 สาร 'ปม' รัฐบาลร้าย 'อนุทิน' ยกคนเจ็บ - ตาย หนูนแบน 1 ธ.ค. - ...	กรุงเทพธุรกิจ
3. เฉลิมชัย ถก สุริยะ ทบทวนแบน 3 สาร	คมชัดลึก
4. แนะนำชาวไร่ข้าวโพดสกัดหนอนกระทันหัน	แนวหน้า
5. ธรรมนัส สั่ง เลขา สปก. เร่งยึดคืนที่ดินฟาร์มไก่เขาสน 'ปารีณา'	แนวหน้า
6. จับต่าย้อแบน 3 สารพิษ	เดลินิวส์
7. คอลัมน์: EEC Analysis: อนาคตชีวภาพทางออก'เกษตรไทย'	กรุงเทพธุรกิจ
8. คมชัดลึก: อยู่ที่ความจริงใจ	คมชัดลึก
9. คอลัมน์: ข้าวปนคน คนปนข้าว	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
10. คอลัมน์: ข้าวชั้นคนเข้ม	ข่าวสด
11. สก๊อปพิเศษ: พัฒนาข้าวพันธุ์พื้นเมือง - ทนหนาว สืบสาน รักษา ต่อยอด ...	สยามรัฐ
12. 'ไอ้ค' รอดล้น 'สลบข้าว'	ไทยรัฐ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์

หัวข้อข่าว : แบน3สารปนพิษ 'กษ.' ไวยหากเลื่อน

วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 8416 หน้า : 1 (ล่าง), 12

แบน3สารปนพิษ 'กษ.' ไวยหากเลื่อน!

กรุงเทพฯ ● “มนัญญา” ไวย “สุริยะ” ส่อเลื่อนแบน 3 สารพิษ บั๊ตต้องมีเหตุผลตอบประชาชนให้ได้ “เฉลิมชัย” ถกตัวแทน 19 องค์กรเกษตรกร ยันรับปัญหาไม่ตัดสินด้วยอารมณ์ มือปั้นแต่งตั้ง 5 พันคนบุกทำเนียบฯ ลากยาวถึง 27 พ.ย. ย้ำไม่กลับมติมีฟ้องศาลทุกคนที่ลงนาม พร้อมแบนปชป.

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมชี้แจงสหกรณ์จังหวัด 77 จังหวัด เพื่อมอบนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบหลังแบน 3 สารเคมี คือ พาราควอต, คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต ที่มีผลวันที่ 1 ธ.ค.62 ว่า ขอให้เดินหน้านโยบายแบนสาร 3 ชนิด ซึ่งไม่ว่าวันที่ 27 พ.ย.นี้ คณะกรรมการวัตถุอันตรายจะประชุมเพื่อรับรองมติ 22 ธ.ค.62 หรือจะมีการกลับมติ จะให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เดินหน้าต่อไป

น.ส.มนัญญาเปิดเผยว่า ขณะนี้มีความสับสนในเรื่องการแบนสารว่ารัฐบาลกำลังทำอะไร เนื่องจากกระทรวงเกษตรฯ ในส่วนหน่วยงานที่ตนดูแลกำลังเดินหน้าชี้แจงแนวปฏิบัติเพื่อให้มีการจัดเก็บสารเคมี กลับมีข่าวว่ากรมวิชาการเกษตรพูดเรื่อง

อ่านต่อหน้า 12

แบน 3 สาร

จะเลื่อนการแบนสารเคมี จึงได้มีคำสั่งให้กรมวิชาการเกษตรทำหนังสือชี้แจงมาภายในวันที่ 26 พ.ย.นี้ ก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายวันที่ 27 พ.ย. และอีกเรื่องที่สับสนคือกรณีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รว.อุตสาหกรรม ต้องตอบคำถามประชาชนให้ได้ว่ามีเหตุผลอย่างไร

“คงไม่ต้องคุยกับนายสุริยะ เพราะงานอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของใคร ต้องให้เกียรติเขาทำงาน เราไม่ชอบก้าวก่ายใคร แต่

ทุกคนพยายามเข้ามาแก้ก้าวก่ายการทำงานเรา เราไม่ชอบให้เข้ามา ซึ่งควรต้องให้สิทธิในการทำงานกัน แต่ถามว่าถ้าครั้งนี้อัดเวลาได้ก็หมายความว่าต้องยึดตลอดใช่หรือไม่ ครั้งนี้ 6 เดือน ต่อไปอีก 6 เดือนใช่หรือไม่ และเมื่อไรจะรับว่าจะไม่ยึดต่อกันทั้งนี้เงื่อนไขในการเก็บคืนสารภายใน 30 วัน เป็นระยะเวลาที่กรมวิชาการเกษตรดำเนินการเสนอคณะกรรมการวัตถุอันตราย จนมีคำสั่งของกรมวิชาการเกษตรลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้ว ซึ่งทุกอย่างได้ทำมาสุดมือเตรียมไว้ทุกอย่าง” รมช.เกษตรฯ ระบุ

ด้านนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยมายหลังการประชุมคณะทำงานพิจารณาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกใช้สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิดว่า ที่ประชุมได้นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณา และได้ข้อสรุปว่าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับไปคิดโครงการช่วยเหลือเกษตรกร โดยให้จัดทำหลักเกณฑ์ การกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการเยียวยา จำนวนพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบ อัตราที่จะใช้การเยียวยา เป็นต้น มาตรการจัดการเชิงปฏิบัติในการกำจัดวัชพืชหากมีการยกเลิกการใช้สารเคมีดังกล่าว นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้จัดตั้งทีม Task Force เพื่อศึกษาวิจัยหาสารชีวภัณฑ์ หรือจุลินทรีย์มาทดแทนการใช้สารเคมี ซึ่งจะมีการนำเสนอต่อ รว.เกษตรฯ พิจารณาต่อไป

วันเดียวกัน นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังรับฟังปัญหาจากแกนนำเกษตรกรกว่า 20 คน ที่เป็นตัวแทนจาก 19 องค์กรเกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ 6 ชนิดจะได้รับผลกระทบหากแบน 3 สารว่า ได้รับหนังสือเรียกร้องจากเกษตรกรแทนนายกรัฐมนตรีที่ติดภารกิจต่างประเทศ โดยกลุ่มนี้คัดค้านการแบน 3 สาร โดยให้กลับไปใช้มติเดิม คือมาตรการจำกัดการใช้สารเคมีวัตถุอันตรายทางเกษตร อย่างไรก็ตาม ตลอด 2 เดือนที่ผ่านมาได้มีการแสดงความเห็นของสองฝ่ายมาต่อเนื่อง ซึ่งได้มอบให้คณะทำงานของกระทรวงไปรวบรวมปัญหาทุกด้าน

เมื่อถามถึงการเยียวยาเกษตรกรที่ใช้ปนกว่า 3 หมื่นล้านบาทใช่หรือไม่ รว.

เกษตรฯ กล่าวว่า กำลังให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรไปทำตัวเลขมาเสนอ และต้องดูผลกระทบด้านอื่นๆ ด้วย ทั้งนี้คงไม่ต้องคุยกับ น.ส.มนัญญา เพราะเห็นจากข่าวทุกวันอยู่แล้ว โดยตนได้เรียน รมช.เกษตรฯ ตั้งแต่ต้นว่าให้ฟังรอบด้าน และได้มอบหมายให้ รมช.เกษตรฯ ไปดำเนินการ ไม่ว่าจะมียุทธศาสตร์อย่างไรจะต้องมีผลกระทบทั้งสองด้าน จุดยืนของตนคือการรับฟังและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น มีหน้าที่รับฟังปัญหาเกษตรกร ประชาชน เพราะเป็นรัฐบาลประชาธิปไตย ต้องฟังทุกฝ่าย ไม่ใช่อารมณ์ตัดสิน ใช้เหตุผล

ขณะที่นายสุภรณ์ ลิ้มสุวรรณ รองเลขาธิการสมาพันธ์เกษตรกรปลดปล่อย กล่าวว่าการเกษตรมีความเดือดร้อนจากการทำงานของกระทรวงเกษตรฯ ซึ่งอยู่ไกลปืนเที่ยง จู่ๆ จะให้คืนสารเคมีที่เสียเงินซื้อเข้ามาในวันที่ 1 ธ.ค. และยังขู่ว่ามีโทษหนักติดคุก ปรับเป็นแสนเป็นล้าน แล้วร้านค้าจะให้เงินคืนหรือไม่ เป็นความวิตกกังวลของเกษตรกรและร้านค้าต่างๆ ในชุมชน

“วันที่ 26 พ.ย.นี้ พี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศกว่า 5 พันคนจะแต่งชุดดำไปแสดงพลังที่ทำเนียบรัฐบาล และวันที่ 27 พ.ย.ไปกระทรวงอุตสาหกรรม รอฟังมติจากที่ประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย เราไม่ต้องการให้ยึดแค่ 6 เดือนเท่านั้น จะแก้ปัญหาที่พี่น้องเกษตรกรได้ต้องไปใช้มติเดิมคือมาตรการจำกัดการใช้ตามข้อเสนองานของเกษตรกรกว่า 1.5 ล้านราย ไมเช่นนั้นจะเกิดความเสียหายเป็นวงกว้างเกือบ 2 ล้านล้านบาท ถ้ายังมีมติแบน 3 สาร เกษตรกรผู้ปลูกอ้อย มัน ปาล์ม ยาง ข้าวโพด จะเดินหน้าคัดค้านการแบน 3 สารจนถึงที่สุด และจะไปฟ้องศาลเอาผิดกับผู้ลงนามทุกราย ทุกกรม ทุกกระทรวง และนักวิชาการอิสระ พร้อมแบนพรรคประชาธิปัตย์ที่ รว.เกษตรฯ กลับคำไม่ทำตามเกษตรกรเรียกร้อง” นายสุภรณ์ระบุ

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รว.สาธารณสุข นำทีมผู้บริหารระดับสูงของ สธ.ร่วมประชุมทางไกลกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วประเทศ แถลงจุดยืนสนับสนุนการแบนสารพิษในวันที่ 1 ธ.ค.นี้ ทั้งนี้ เครือข่ายสนับสนุนการแบนสาร

รหัสข่าว : C-191126008132 (26 พ.ย. 62/04:40)

หน้า : 1/2



บริษัท อินโฟนิวส์ จำกัด | 888/178 อาคารมหานครพลาซ่า ชั้น 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
☎ 02-253-5000, 02-651-4700 ☎ 02-253-5001, 02-651-4701 ✉ help@iqnewsclip.com



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์
หัวข้อข่าว : แบน3สารพิษ 'กษ.' โวยหากเลื่อน

วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ฉบับที่ : 8416 หน้า : 1 (ล่าง), 12

พิษที่มีอันตรายร้ายแรง 686 องค์กร ออก
แถลงการณ์เครือข่ายสนับสนุนการแบนสาร
พิษที่มีอันตรายร้ายแรง ยืนยันให้มีการแบน
พาราควอต, ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส
ภายในวันที่ 1 ธ.ค.นี้



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ

หัวข้อข่าว : คีคแบน 3 สาร 'ปม' รัฐบาลรัว 'อนุทิน' ยกคนเจ็บ - ตาย หนูนแบน 1 ฐ.ค. -...

วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 11387 หน้า : 1 (ซ้าย), 4

'อนุทิน'ยกคนเจ็บ-ตาย หนูนแบน1ฐ.ค. - 'เฉลิมชัย-สุริยะ'ผึกทบทวมติ คีคแบน3สาร'ปม'รัฐบาลรัว

“มีอบตัน” ระดม 5,000 คน
แต่งตำบุกทำเนียบวันนี้

กรุงเทพธุรกิจ ● “เฉลิมชัย” ถกนกรอบ
“สุริยะ” วันนั หลังเกษตรกรขอทวมแบน
3 สารเคมี 19 องค์กรเตรียมนุ่นด่า 5 พันคน
บุกทำเนียบปักหลักฟังผลคณะกรรมการ
วัตถุอันตราย “มนัญญา” ชี้ข้อมูลกรววิชาการ
เกษตรกรขอียดแบนสารเคมี “อนุทิน” ยกมา
ผู้บริหรท้งกรทรวงสธารณสุข ปรกาศ
จุดยืนแบน 3 สารเคมี

คณะกรรมการวัตถุอันตราย ที่มีนาย
สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกรทรวง
อุตสาหกรรม เป็นประธานจะประชุมเป็น
ครั้งแรกตามโครงการสร้างคณะกรรมการ
ชุดใหม่ เพื่อพิจารณาการยกเลิกสารเคมี
เกษตร 3 ชนิด คือ พาราควอต ไกลโฟเซต
คลอร์ไพริฟอส ในวันที่ 27 พ.ย.นี้ หลังจาก
คณะกรรมการวัตถุอันตรายชุดเดิมมีมติ
ยกเลิกการใช้สารเคมีเกษตรดังกล่าวไป
เมื่อวันที่ 22 ต.ค.ที่ผ่านมา

ก่อนที่จะมีการประชุมดังกล่าวมีความ
เคลื่อนไหวของกลุ่มที่สนับสนุนการยกเลิก
และกลุ่มที่คัดค้านการยกเลิกใช้สารเคมีเกษตร
ดังกล่าว โดยเฉพาะกรทรวงสธารณสุขที่
อยู่ภายใต้การดูแลของพรคภูมิไ้ไทยที่
ออกมกชี้แจงความจำเป็นของการยกเลิกสาร
เคมีท้ง 3 ชนิด และการที่นางสวมนัญญา
ไทยเศรษฐี รัฐมนตรีช่วยว่าการกรทรวง
เกษตรและสธารณ ในสังกัดพรคภูมิไ้
ไทย ได้ออกมาตั้งข้อสังเกตถึงผู้เสนอเลื่อน
การยกเลิกใช้สารเคมี

ในขณะที่นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรี
ว่าการกรทรวงเกษตรและสธารณ ในสังกัด
พรคประชาธิปไตย มีที่ททำที่สอดคล้อง
กับนายสุริยะ ที่จะทบทวนการห้ามใช้
สารเคมีเกษตร

อ่านต่อหน้า | 4

▶ ต่อจากหน้า 1
คีค

นายเฉลิมชัย กล่าวภายหลังผู้แทน
เกษตรกร 19 องค์กรที่ไม่เห็นด้วยกับการ
ยกเลิกสารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด เข้า
พบ ว่า การพบผู้แทนเกษตรกรครั้งนี้ พบ
ในฐานะผู้แทน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี เพื่อรับข้อเรียกร้องแทน
นายกรัฐมนตรึที่ติดกรกิจที่เกาหสิได้โดย
เกษตรกรขอให้ยกเลิกมติห้ามใช้สารเคมี
เกษตร 3 ชนิด ของคณะกรรมการวัตถุ
อันตรายเมื่อวันที่ 22 ต.ค.ที่ผ่านมา รวมทั้งให้
ศึกษาผลกระทบและหาสารอื่นมาแทนเพื่อ
นำไปเสนอนายกรัฐมนตรึ

สำหรับการประชุมคณะกรรมการ
วัตถุอันตรายวันที่ 27 พ.ย.นี้ จะหารือเรื่อง
ที่สังคมสนใจ ดังนั้นในการประชุมคณะ
รัฐมนตรี (ครม.) วันนั (26 พ.ย.) จะหารือ
กับรัฐมนตรีว่าการกรทรวงอุตสาหกรรม
เป็นการส่วนตัว แต่ไม่รายงาน ครม.เพราะ
เป็นอำนาจของคณะกรรมการวัตถุอันตราย
เกษตรกรสั่งทำข้อมูลผลกระทบ

ท้งนี้ตามข้อเรียกร้องของเกษตรกรอ้าง
ว่ามติการยกเลิกใช้สารเคมีเกษตร 3 ชนิด
คณะกรรมการวัตถุอันตรายอ้างว่าพิจารณาตาม
ความเห็นของกรทรวงเกษตรฯ นั้นซึ่งเป็น
ขั้นตอนปกติที่ทุกหน่วยงานจะเสนอข้อคิด

เห็น แต่การตัดสินใจอยู่ที่คณะกรรมการ
วัตถุอันตราย ซึ่งการประชุมวันที่ 27 พ.ย.นี้
กรทรวงเกษตรฯ จะเสนอข้อคิดเห็นเช่นกัน

“การตัดสินใจแบนหรือไม่แบนมี
ผลกระทบท้งนั้น ผมที่ดูแลเกษตรกรก็
ต้องพิจารณาในส่วนของเกษตรกร โดย
ให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)
พิจารณาทุกด้าน คาดว่าจะมีข้อมูลออกมา
และคงไม่ต้องคุยกับนางสวมนัญญา เพราะ

ได้มอบอำนาจการตัดสินใจก่อนหน้าไปแล้ว
และคงพิจารณาครอบคอบด้านแล้ว”

รายงานข่าวจากกรทรวงกรเกษตรฯ
ระบุว่า กลุ่มเกษตรกร 19 องค์กร ได้ออก
คำแถลงการณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกรทรวง
เกษตรฯ แก้ไขปัญหา โดยให้คณะกรรมการ
วัตถุอันตรายกลับไปใช้มาตรการจำกัดการ
ใช้กับสารเคมีท้ง 3 ชนิด ตามมติของคณะ
กรรมการวัตถุอันตรายวันที่ 23 พ.ค.2561
และมติวันที่ 14 ก.พ. 2562 ที่มีการประเมิน
ด้านสุขภาพและผลกระทบต่อ

ท้งนี้ นายเฉลิมชัย กล่าวกับเกษตรกร
ในทีประชุมว่า ได้ตั้งคณะกรรมการพิจารณา
แนวทางช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
โดยมีปลัดกรทรวงเกษตรฯ เป็น
ประธาน ซึ่งกรทรวงกับเกษตรกรครั้งนี้จะ
รายงานให้นายกรัฐมนตรึและคณะกรรมการ
วัตถุอันตรายรับทราบทุกอย่งก็จะจบ

นอกจากนี้ นายเฉลิมชัย ยอมรับว่าขณะนี้
ขยับเข้าไปนิดแต่พยายามหาทางแก้ไขรวมท้ง
รัฐมนตรีว่าการกรทรวงอุตสาหกรรมที่เป็น
ประธานคณะกรรมการวัตถุอันตรายเริ่ม
อ่อนลง เพราะอุตสาหกรรมกระทบเช่นกัน
เกษตรกรลุ้นมติพรุ่งนี้

นายสุกรรณ์ สังข์วรรณะ เลขาธิการ
สมาพันธ์เกษตรปลอดภัย กล่าวว่าการเปิด
รับฟังความคิดเห็นนักรประกาศกรทรวง
อุตสาหกรรมเรื่องการยกเลิก 3 สารเคมี
เกษตร ผลออกมาชัดเจนแล้วว่า 75% ไม่
ต้องการให้แบนสารเคมีเกษตร จากกลุ่ม
ตัวอย่าง 48,789 ราย แต่ในความเป็นจริง
มีเกษตรกรอีกกว่า 1.5 ล้านราย ได้แสดง
ความจำนงต้องการใช้และไม่ต้องการแบน
ผ่านการเข้ารับกรอบรมเพื่อขอซื้อและใช้
สารเคมีดังกล่าว ควรนับรวมเป็นคะแนน
ที่คัดค้านการแบน ซึ่งจะส่งผลให้รวมแล้ว
เกือบ 100% ไม่ต้องการให้แบนสารดังกล่าว
ดังนั้น ผลการประชุมนคณะกรรมการ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ
หัวข้อข่าว : ศึกแบน 3 สาร 'ปน' รัฐบาลรัว 'อนุทิน' ยกคนเจ็บ - ตาย หนุนแบน 1 ธ.ค. -...

วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ฉบับที่ : 11387 หน้า : 1 (ซ้าย), 4

2 เหตุผล 'หนู-ตัน' แบน 3 สาร

หนู

ผลกระทบหากยึดแบนไปอีก 6 เดือน

จ.น่าน
ก.ค. พบผู้ป่วย
โรคเนื้อเน่า แนวโน้มเพิ่มขึ้น 25 ราย



พาราควอต

- งานวิจัยปี 2556 สหรัฐพบ เกี่ยวข้องการเกิดโรคพาร์กินสัน
- ชายเมียนมาร์ รับประทานไร้ข้าวโพดมั่งไทย สัมผัสสารที่ฝนหลังและกิน เอ็กเซอร์พอด มีน้ำขาว โดและคันววย กวះหายใจ ล้มเหลว เสียชีวิตที่พ.แม่สอด จ.ตาก
- ชาย พยายามหาญาติและนำทาสไปทางกง โด ออริเวเพศ พบโคไม่ทำงาน เอ็กเซอร์พอดชนิดกัตติ เหมือนคิดเชื้อจากพาราควอต เสียชีวิตที่พ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก

คลอร์ไพริฟอส

งานวิจัยปี 2552 รัฐบาลฟิลิปปินส์ สหรัฐ ในเด็ก 7-11 ขวบ จำนวน 700 คนที่มีพ่อแม่เป็นเกษตรกร พบระดับสติปัญญาหรือไอคิว ลดลงเฉลี่ย 7 จุด มีน้ำหนักแรกเกิดต่ำ เสี่ยงต่อภาวะหอบหืด ทำเอ็บอาร์ไอพบว่า สมอองเกี่ยวกับความจำ ผิดปกติ ซึ่งจะกระทบกับไอคิวและสมาธิสืบ มีการศึกษาในเด็กที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เดียวกัน พบว่าไอคิวลดลง 2.7 จุด



ไกลโฟเซต

การศึกษาในเยอรมนีปี 2556 ทำให้เสี่ยงต่อการเกิด มะเร็งต่อมน้ำเหลือง

หากมีการยึดการแบน 3 สารเคมีไปอีก 6 เดือน
กระทบเด็กประมาณ 3.5 แสนคน
เสี่ยงไอคิวลดลงระหว่าง 2.7-7 จุด

ไม่ขัดข้องกลาง WTO

ตัน

ผลกระทบแบน 3 สาร

ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง ข้าวสาลี พืชอาหารสัตว์ ไม่สามารถนำเข้าวัตถุดิบ ห่วงโซ่อาหารล่มสลายถึงระบบ



โรงงานปัดตัว
คนตกงาน



เกษตรกร
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
หมดอาชีพ



เกษตรกร
มันสำปะหลัง ข้าว ฯลฯ
ขาดตลาดรองรับ



เกิดวิกฤต
อาหารขาดแคลน
และปรัราคาแพง

- ความเสียหายโดยรวม 1.7 ล้านล้านบาท
- คนตกงาน 12 ล้านคน
- ใกล้เคียงราคาสูงขึ้นด้วย = 300 บาท

ประมาณการความสูญเสียต่อพืชเศรษฐกิจ

- น้ำตาลและผลิตภัณฑ์ 73,000,000 ตัน
- ปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์ 440,000 ล้านบาท
- ยางพารา
- ข้าวโพดหวานและผลิตภัณฑ์
- ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
- มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์

คำนวณการผลผลิตพืชเศรษฐกิจ

ประมาณการ	สารพาราควอต	10,826,079,700
ทางเลือก	แรงงาน	112,614,526,800
การกำจัดวัชพืช	สารกลูโฟซิเมต	50,563,292,988

หน่วย : บาท/ปี

ผลกระทบต่อประชาชน

แบน 3 สาร
48,789 ตัวอย่าง



เห็นด้วย 25%
ไม่เห็นด้วย 75%

5 ประเทศส่งหนังสือค้าน เพราะขัดกติกาสากล

วัดถั่วอินตราญ วันที่ 22 ต.ค.ที่ผ่านมา ต้องพิจารณาใหม่

"มนัญญา" ลี้กรมวิชาการเกษตร

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การยกเลิกใช้สารเคมีเกษตรจากเดิมที่มีผลบังคับใช้วันที่ 1 ธ.ค.นี้ โดยขอขยับออกไปอีก 6 เดือนนั้น จะทำหนังสือขอความชัดเจนจากกรมวิชาการเกษตร โดยกรมฯ ต้องตอบกลับมาก่อนวันที่ 27 พ.ย.นี้ ว่า

ยังติดขัดเรื่องใดถึงต้องขอยืดเวลา

"ส่วนกรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เห็นด้วยกับกรมวิชาการเกษตรที่จะยืดเวลาในการแบนสารเคมี ต้องกลับไปดูว่าเหตุผลการลงมติครั้งแรกคืออะไร แล้วจะมาขอขยับเวลาออก ทุกอย่างต้องมีเหตุผลเพราะส่วนที่ตัดสินใจแล้วได้เตรียมมาตรการรองรับไว้หมดแล้ว แต่คณะกรรมการวัดถั่วอินตราญจะเปลี่ยนแปลงมติ ก็ถือว่าตัดสินใจมาส่งจนสุดมือแล้ว"

"อนุทิน" ยังมติดแบนมีผลแล้ว

วานนี้ (25พ.ย.) ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขออกแถลงข่าว "ความทุกข์ผู้ป่วย-ความห่วงใยของกระทรวงสาธารณสุขกรณีแบน 3 สารเคมีอันตราย"

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จุดยืนของกระทรวงสาธารณสุขไม่เอาสุขภาพประชาชนมาเสี่ยงกับข้อสงสัยว่าความเจ็บป่วยหรือโรคมะเร็งจาก 3 สารเคมีอันตราย



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ

หัวข้อข่าว : ศึกแบน 3 สาร 'ปม' รัฐบาลรัว 'อนุทิน' ยกคนเจ็บ - ตาย หนูนแบน 1 ธ.ค. -...

วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 11387 หน้า : 1 (ซ้าย), 4

จริงหรือไม่และก่อนเมื่อวันที่ 22 ต.ค.2562 คณะกรรมการวัตถุอันตรายได้มติแบน 3 สารเคมีไปแล้ว และเมื่อเปลี่ยนคณะกรรมการชุดใหม่ตามกฎหมาย ซึ่งจะมีผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุขลดลง แต่จะยังยืนยันเช่นเดิมคือแบนทั้ง 3 สารและยืนยันตามที่มีมติเดิมและไม่เห็นด้วยให้เลื่อนแบนออกไป 6 เดือน

“มติของคณะกรรมการวัตถุอันตรายวันที่ 22 ต.ค.2562 มีผลตามกฎหมายแล้วกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้คำนึงผลกระทบต่อด้านอื่นเพราะภารกิจ คือ สุขภาพประชาชน”

นพ.สุภูมิ ภาณุจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า หากยึดเวลาไป 6 เดือนอยากให้มองว่าในแต่ละวันมีผู้เสียชีวิตกี่คนซึ่งจะเห็นว่าเฉพาะ จ.น่านจังหวัดที่มีผู้ป่วยโรคเนื้อเน่าแนวโน้มเพิ่มขึ้น

เสียชีวิตหลังสัมผัสพาราควอด

นพ.ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด จ.ตาก กล่าวว่า ช่วงเดือน ก.ค.ที่ผ่านมา ได้ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค เพื่อสอบสวนโรคผู้เสียชีวิตที่สงสัยว่าเกิดจากพาราควอด โดยเป็นชายชาวเมียนมาเข้ามารับจ้างในไร่ข้าวโพดฝั่งไทย ได้สัมผัสสารจากการที่ถึงพ่นหรือรั่ว โดนหลังและกัน

โดยรับการรักษาแผลจากสถานพยาบาลฝั่งเมียนมาและรพ.สต.ฝั่งไทย ผ่านไป 7 วันปวดแผลมากขึ้นจึงมารักษาที่โรงพยาบาลแม่สอด ก่อนที่จะเสียชีวิตวันที่ 5 ส.ค.2562 ด้วยภาวะหายใจล้มเหลว

ยกเลิกวิจัยปี 52 ชี้ผลกระทบ

นพ.สมพงษ์ ชัยโสมานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย และกุมารแพทย์กล่าวว่า งานวิจัยในปี 2552 เกี่ยวกับผลกระทบจากคลอรีนไฟรฟอส ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยศึกษาในเด็กอายุ 7-11 ขวบ 700 คนที่มีพ่อแม่เป็น

เกษตรกร พบว่าระดับสติปัญญาหรือไอคิวเด็กลดลงเฉลี่ย 7 จุด มีน้ำหนักแรกเกิดต่ำ และเสี่ยงต่อภาวะหอบหืด และมีการทำเอมอาร์ไอ พบว่าสมองเกี่ยวกับความจำในเด็กผิดปกติ ซึ่งจะกระทบกับไอคิวและสมรรถิ

“หากมีการยึดการแบน 3 สารเคมีนี้ออกไปอีก 6 เดือน นอกจากผลเสียที่จะเกิดกับเกษตรกรผู้ใช้ และผลต่อผู้บริโภคแล้ว ยังส่งผลเสียต่อเด็กที่ได้รับอันตรายจากสารทำให้มีไอคิวต่ำ เพราะในการตั้งครรภ์อายุครรภ์ 8 สัปดาห์ จะมีการสร้างอวัยวะ และเซลล์ประสาท คือสมองและไขสันหลัง”

686 องค์กรค้านเลิกแบน

เครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษที่มีอันตรายร้ายแรง 686 องค์กร ออกแถลงการณ์วานนี้ (25 พ.ย.) ยืนยันให้แบนสารเคมีในวันที่ 1 ธ.ค.นี้ โดยระบุถึงข่าวการเลื่อนการแบนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง 3 ชนิดออกไปอีก 6 เดือนโดยอ้างเงื่อนไขว่าไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามกรอบเวลาความตกลงในองค์การการค้าโลก (ดับเบิลยูทีโอ) ที่มีระยะเวลา 60 วันในการแจ้งและเพื่อรองรับการคืนผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการจัดส่งไปประเทศต้นทางหรือประเทศที่ 3

ทั้งนี้กระทรวงเกษตรฯ มีระยะเวลา 5-7 เดือนก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูกาลเพาะปลูกใหม่ที่จะมาถึง ซึ่งขอเรียกร้องให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยืนยันมติของคณะกรรมการวัตถุอันตรายวันที่ 22 ต.ค.



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ คมชัดลึก

หัวข้อข่าว : เฉลิมชัย ถก สุริยะ ทบทวนแบน 3 สาร

วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 6490 หน้า : 1 (ล่างขวา), 13

เฉลิมชัย ถก สุริยะ ทบทวนแบน 3 สาร

‘มัญญา’ จ้ออิบตีแจง ยืคอายุใช้ต่ออีก 6 เดือน นักแต่งกำขอพบนายกฯ

“เฉลิมชัย” เล็งถกนอกรอบ “สุริยะ” หลังเกษตรกรขอทบทวนแบน 3 สารเคมีพร้อมแต่งกำขอพบนายกฯ หนุนใช้มาตรการจำกัดการใช้ ปักหลักฝังผล กก.วัตถุอันตราย พุฒน “มัญญา” จ้ออิบตีกรมิวิชากรเกษตรแจงยืตใช้ 6 เดือน

อ่านต่อหน้า 13

3 สาร

วันที่ 25 พฤศจิกายน ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถมนายเกษตรกรจาก 19 องค์กรเกษตรกรคัดค้านการแบน 3 สารเคมีคือ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส ไกลโฟเซต ได้เข้าพบนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อยื่นหนังสือคัดค้านพร้อมหารือร่วมกันถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรหากยกเลิกการใช้ 3 สารดังกล่าว และเสนอข้อแนะนำให้กลับไปใช้เดิมคือ มาตรการจำกัดการใช้สารเคมีวัตถุอันตรายทางเกษตร

นายเฉลิมชัย กล่าวว่า ได้รับบัญชาจากนายกรัฐมนตรีให้มารวบรวมผลกระทบทุกด้านเพื่อนำเสนอนายกรัฐมนตรีและหาแนวทางแก้ปัญหาต่อไป ไม่ต้องการให้ความคิดเห็นที่แตกต่างทำให้เกิดการกระทบกระทั่งกัน จึงต้องพึ่งเหตุผลทุกฝ่าย คณะทำงานของกระทรวงที่มีปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธานได้ประมวลผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งต่อเกษตรกร ผู้ประกอบการ เศรษฐกิจประเทศ และการค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนหามาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร ซึ่งกำลังให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) สรุปมา นอกจากนี้กรมวิชาการเกษตรได้เสนอต่อคณะทำงานว่า

การจัดเก็บสารเคมีคงค้างไม่สามารถทำได้ทันใน 30 วัน และคาดว่าจะเสนอคณะกรรมการวัตถุอันตรายชะลอการบังคับใช้กฎหมาย 6 เดือน หลังออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมยกเลิก 3 สาร วันที่ 1 ธันวาคม 2562

สำหรับผลกระทบด้านต่าง ๆ ที่กระทรวงเกษตรฯ กำลังรวบรวมอยู่มี รมว.เกษตรฯ บอกว่า พร้อมลงนามเสนอให้คณะกรรมการวัตถุอันตรายพิจารณา แต่การตัดสินใจว่าจะออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมยกเลิก 3 สาร หรือจะชะลอการบังคับใช้กฎหมายออกไปหรือไม่ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการวัตถุอันตราย เมื่อได้ผลสรุปแล้วคงไม่ต้องหารือกับ น.ส.มัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ เนื่องจากได้มอบหมายให้ดำเนินการตั้งแต่ต้นและรับฟังผลกระทบรอบด้านแล้วและต้องพิจารณาอย่างมีเหตุผล

“จุดยืนผมคือ ต้องแก้ไขปัญหาทุกด้านที่เกิดขึ้น อีกทั้งมีหน้าที่รับฟังปัญหาเกษตรกรและประชาชน เพราะเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยต้องฟังทุกฝ่าย โดยไม่ใช้อารมณ์ตัดสินใจ” นายเฉลิมชัย กล่าว

รายงานข่าวแจ้งว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 26 พฤศจิกายนนี้ นายเฉลิมชัยจะหารือกับนายสุริยะ จึงรุ่งเรือง

กิจ รมว.อุตสาหกรรม เป็นการส่วนตัวถึงผลกระทบและปัญหาจากการยกเลิก 3 สารเคมีซึ่งในภาคอุตสาหกรรมก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน ซึ่งการจะแบนหรือไม่แบนสารนั้นเป็นอำนาจของคณะกรรมการวัตถุอันตราย

ด้านนายสุภรณ์ สังข์วรรณะ เลขานุการสมาพันธ์เกษตรกรปลอคภัย กล่าวว่า เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนจากการทำงานของกระทรวงเกษตรฯ ออกคำสั่งให้คืนสารเคมีทางการเกษตรที่เสียเงินซื้อเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม และยังขู่ว่ามีโทษหนักติดคุก รวมทั้งปรับเป็นแสนเป็นล้าน จะส่งกลับร้านค้าก็ไม่ทราบว่าจะได้รับเงินคืนหรือไม่

“เราขอเรียกร้องให้เข้มาตรการจำกัดการใช้สาร ที่ผ่านมามอบเกษตรกรเกือบ 5 แสนคน เก็บค่าอบรมคนละ 500 บาท แล้วยกเลิกใช้ทันทีทันใด เงินที่เกษตรกรเสียค่าอบรมหายไปไหน การที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายลงมติวันที่ 22 ตุลาคม แบน 3 สาร เป็นการกระทำผิดของกระทรวงเกษตรฯ เพราะ รมว.เกษตรฯ ลงนามเสนอให้พิจารณา” นายสุภรณ์ กล่าว เลขานุการสมาพันธ์เกษตรกรปลอคภัย ยืนยันว่า จากทั่วประเทศกว่า 5,000 คน จะแต่งำไปทำเหมียวรัฐบาล เพื่อขอพบนายก รัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้(26 พ.ย.) เพื่อขอความชัดเจนจากรัฐบาลพร้อมเสนอให้ใช้มติเดิมตามมาตรการจำกัดการใช้ และวันที่ 27 พฤศจิกายน จะไปกระทรวงอุตสาหกรรม รอฟังมติจากที่ประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย ถ้ายังยืนยันที่จะแบน 3 สาร เกษตรกรจะเดินหน้าคัดค้านจนถึงที่สุด เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ

ส่วนนายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย กล่าวว่าสมาคมจะเดินหน้าคัดค้านการยกเลิกใช้สารเคมีอันตราย 3 ชนิด อย่างต่อเนื่อง หากรัฐบาลยังคงมติของคณะกรรมการวัตถุอันตราย ห้ามผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย และครอบครอง



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

จากหนังสือพิมพ์ คมชัดลึก

ฉบับที่ : 6490 หน้า : 1 (ล่างขวา), 13

หัวข้อข่าว : เฉลิมชัย ถก สุริยะ ทบทวนแบน 3 สาร

สารเคมีดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการผลิตอาหารสดของไทย ที่ต้องพึ่งการนำเข้าวัตถุดิบตัวเหลือง 5 ล้านตันต่อปี จากบราซิลและสหรัฐ ซึ่งมีการใช้ไกลโฟเซต ก็จะไม่สามารถนำเข้าได้

ขณะเดียวกัน น.ส.มนัญญา เป็นประธานการประชุมชี้แจงและรับทราบนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ หลังการแบน 3 สารเคมี โดยมีนายพิเชษฐ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้บริหารกรม สหกรณ์จังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าร่วมประมาณ 200 คน

น.ส.มนัญญา เปิดเผยว่า วันนี้ได้ทำหนังสือถึงกรมวิชาการเกษตร เพื่อสอบถามถึงเรื่องข้อเสนอให้อพยพการยกเลิกใช้ 3 สารเคมี จากวันที่ 1 ธันวาคมนี้ ออกไปอีก 6 เดือน นั้นเป็นอย่างไร มีปัญหาติดขัดอะไร รวมทั้งมีข่าวลักษณะนี้ออกมาได้อย่างไร เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน ที่ผ่านมาได้ไปประชุมสารวัตรเกษตรที่กรมวิชาการเกษตร ช่วงเช้าก็ไม่มีอะไร เหตุการณ์ยังคงเป็นปกติ แต่พอช่วงบ่ายมีข่าวนี้ ออกมา และให้ชี้แจงกลับมาอย่างรวดเร็วที่สุด ก่อนวันที่ 27 พฤศจิกายน รวมทั้งจะติดตามการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายของกระทรวงอุตสาหกรรมวันที่ 27 พฤศจิกายน นี้ด้วย

สำหรับแนวทางยกเลิกการใช้สารเคมีรมข.เกษตรฯ กล่าวว่า ได้ขอความร่วมมือไปยังร้านค้าสหกรณ์ให้เตรียมนำสารเคมีออกจากร้านจำหน่ายตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และกรมส่งเสริมสหกรณ์จะสำรวจความต้องการของสหกรณ์ เพื่อสนับสนุนเครื่องมือกำจัดวัชพืชและเตรียมดินเพาะปลูก เช่น รถไถ เครื่องตัดหญ้า รถแทรกเตอร์ เพื่อให้สหกรณ์นำไปบริการแก่สมาชิกปราศจาก ก่อนจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาสนับสนุนงบประมาณแก่สหกรณ์

“เบื้องต้นจะเริ่มที่พืช 2 ชนิดก่อน คือ มันสำปะหลังและอ้อย ภายใต้งบเงินช่วยเหลือ

เหล่านี้ต้องมีควมสามารถบริหารจัดการ และประเภทเครื่องจักร ขนาดกำลังเครื่องจักร จำนวนที่ขอ ต้องสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร” น.ส.มนัญญา กล่าวและว่า ในฐานะที่กำกับดูแลกรมวิชาการเกษตรก็ไม่อยากให้ใครเข้ามาก้าวล่วง ซึ่งจะต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน ทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา

ส่วนที่กระทรวงสาธารณสุข วันเดียวกัน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) พร้อมด้วย นพ.สุชัช ภาณุจันทน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และตัวแทนจาก 7 กรมที่เกี่ยวข้องกับการแบน 3 สารเคมี อาทิ กรมการแพทย์, กรมอนามัย, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นต้น ร่วมแถลงข่าวสนับสนุนการแบน 3 สารเคมีอันตราย โดยเป็นการประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขทั่วประเทศ

นายอนุทิน กล่าวย้ำจุดยืนกระทรวงว่า ไม่มีอะไรจะสำคัญไปกว่าสุขภาพของพี่น้องประชาชน ยืนยันตามมติเดิมที่จะต้องยุติการใช้ 3 สารพิษตามกำหนดการเดิมคือ 1 ธันวาคมนี้ ไม่เห็นด้วยกับการที่จะยืดขยายเวลาออกไปอีก 180 วัน หรือ 6 เดือน

นพ.สุชัชกล่าวว่า สนับสนุนการยุติการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้ง 3 ชนิด เรื่องนี้จะต่อรองไม่ได้ เรื่องของสุขภาพทั้งคนไทยในปัจจุบัน และในอนาคต จะยอมให้มีคนเจ็บ คนป่วย หรือคนตายไม่ได้ แม้จะเกิดขึ้นกับเพียงแค่นคนเดียว

ขณะที่เครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษที่มีอันตรายร้ายแรง 686 องค์กร ได้ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยืนยันที่จะให้มีการแบนพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอสภายใน 1 ธันวาคม 2562 เช่นเดิม

แนะนำชาวไร่ข้าวโพดสกัดหนอนกระทู้อะบาศ

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรแนะนำเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ควบคุมการระบาดของหนอนกระทู้อะบาศที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตั้งแต่เริ่มเพาะปลูก ตามหลักวิชาการ หลังรับนโยบายเร่งฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัยปี 2562 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผ่านโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร ก่อนเริ่มฤดูกาลรอบใหม่ โดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เกิดการระบาดของหนอนกระทู้อะบาศที่ปลูกเมื่อปลายปีที่ผ่านมามี

ขั้นตอนป้องกันหนอนกระทู้อะบาศที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เริ่มจากเตรียมดิน โดยไถตากดินก่อนปลูกอย่างน้อย 2 สัปดาห์ เพื่อกำจัดด้งแก่หรือหนอนที่หลบอยู่ในดิน ขั้นตอนเตรียมเมล็ดพันธุ์ โดยคลุกเมล็ดด้วยสารกำจัดแมลงไซแอนทรานิลิโพรล 20% SC (กลุ่ม 28) อัตรา 20 มิลลิลิตร/เมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัมก่อนปลูก สำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ปลูกเมล็ดก่อนปลูกให้พ่นสารกำจัดแมลงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร 2 ครั้ง ช่วงข้าวโพดอายุ 22-45 วัน โดยไม่ใช้สารเคมีกลุ่มเดียวกับกลุ่มที่ใช้คลุกเมล็ด เน้นพ่นลงกรวยยอดข้าวโพด

หากเกษตรกรที่ปลูกไปแล้ว แต่ยังไม่ได้คลุกเมล็ดด้วยสารเคมี แนะนำให้พ่นสารกำจัดแมลงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร 2 ครั้ง ช่วงข้าวโพดอายุ 7 และ 21 วันหลังงอก และพ่นสารกลุ่มที่ไม่ซ้ำกับการพ่นช่วงแรก ในช่วงที่ข้าวโพดอายุ 22-45 วัน เน้นพ่นลงไปในกรวยยอดข้าวโพด เมื่อข้าวโพดอายุ 46 วันขึ้นไป ให้ใช้ชีววิธีควบคุมการระบาด เช่น ใช้เชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส ทูริงเจนซิส ปลัอยแมลงหางหนีบ มวนพิฆาต มวนเพศฆาต แตนเบียนไข่ แตนเบียนหนอน เป็นต้น

ทั้งนี้ วงจรชีวิตของหนอนกระทู้อะบาศที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีรอบเวลา 30-40 วัน การทำลายข้าวโพดจะเป็นในระยะที่เป็นตัวหนอนเท่านั้น โดยทำลายตั้งแต่ต้นข้าวโพดอายุ 7 วัน กระทั่งออกฝัก โดยกัดกินยอดและใบข้าวโพดเป็นรอยแห้วหรือกินทั้งแผ่นใบ ความเสียหายที่เห็นได้ชัดคือ ระยะต้นอ่อนทำให้พืชตาย ระยะต้นแก่พืชจะไม่เจริญเติบโต ฝักลีบเล็ก ไม่สมบูรณ์ หากระบาดรุนแรงจะทำให้ผลผลิตเสียหาย 73% นอกจากข้าวโพดแล้วยังมีพืชอาศัยอื่นที่เป็นแหล่งอาหารของหนอนกระทู้อะบาศอีกมากกว่า 80 ชนิด เช่น ข้าว อ้อย ข้าวฟ่าง พืชตระกูลถั่ว มะเขือเทศ มันฝรั่ง ยาสูบ ฝ้าย ทานตะวัน พืชตระกูลกะหล่ำ

พืชตระกูลแตง และพืชผัก เป็นต้น “การรับมือหนอนกระทู้อะบาศที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่สำคัญคือ ป้องกันก่อนเกิดปัญหา หมั่นสำรวจแปลงข้าวโพดตั้งแต่เริ่มงอก อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง หากพบหนอนกระทู้อะบาศที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้รับป้องกันกำจัดได้ทัน เกษตรกรสามารถขอคำแนะนำในการป้องกันกำจัดได้ที่ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หรือสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน เพื่อไม่ให้เกิดการระบาดในวงกว้าง การช่วยเหลือกันในชุมชน เป็นการป้องกันการระบาดของหนอนกระทู้อะบาศที่ได้ผลดี” อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว

'ธรรมนัส'สั่งเลขาสปก. เร่งยึดคืนที่ดิน ฟาร์มไก่เขาสน'ปารีณา' ถ้าผิดให้จัดการตามกฎหมาย. พร้อมกับดำเนินคดีแพ่ง



“ธรรมนัส”สั่งเลขาฯ ส.ป.ก.เร่งยึดคืนที่ดิน ฟาร์มไก่เขาสน “ปารีณา” พร้อมดำเนินคดีแพ่งฐานเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินรัฐโดยมิชอบ ให้นำที่ 691 ไร่ จัดสรรเป็น ส.ป.ก.4-01 อธิบดีกรมป่าไม้ชี้ที่ฟาร์มไก่ “ปารีณา” รุกป่าสงวนแห่งชาติ และ ส.ป.ก.รวมกว่า 700 ไร่

▶▶▶ ต่อ : ที่ดินปารีณา -หน้า 10

◀...รุกป่าสงวนฯ : ภาพบรรยากาศคนงานยังคงทำงานตามปกติภายในฟาร์มไก่ในพื้นที่ ด.บางไทรตอ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี จำนวน 1,706 ไร่ ซึ่งเป็นของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ สส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ หลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพบฟาร์มไก่ดังกล่าวรุกป่าสงวนฯ จำนวน 46 ไร่

ที่ดินปารีณา

เอาผิดตาม พ.ร.บ.ป่าสงวน-พ.ร.บ.ป่าไม้ ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาการ นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีปัญหาที่ดินฟาร์มไก่ของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ สส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ หลังเจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้ เข้าตรวจสอบ พบมีการบุกรุกจริงว่า ยังไม่ทราบ รายละเอียดมากนัก ต้องปล่อยให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ทำงานก่อน

ผู้สื่อข่าวถามว่ากรณีเรื่องที่ดินของ น.ส.ปารีณา หากพบความผิดจริง ยืนยันได้หรือไม่ว่า รัฐบาลจะไม่ปกป้อง พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ถ้าผิดจริง จะไปปกป้องได้อย่างไร ก็ต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของกฎหมาย ระหว่างนี้ ก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สำรวจและ ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน อย่างไรก็ตาม ขอยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของกฎหมาย ไม่มีใคร จะไปปกป้องใครได้ ทุกอย่างต้อง ดำเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมาย

ขณะที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ กล่าวว่า ได้สั่งการด่วนที่สุดถึง นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ให้ดำเนินการกรณี น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ สส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน โดย จากการตรวจสอบของคณะกรรมการร่วมของ ส.ป.ก.และกรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 24 พ.ย. โดยนายวิณะโรจน์รายงานว่ที่ดินที่ น.ส.ปารีณา แสดงบัญชีแสดงทรัพย์สิน ต่อสำนักงานป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)และบัญชี

แสดงการจดทะเบียน ครอบครองฟาร์ม ไก่เนื่องจากกรมปศุสัตว์ พบว่า ฟาร์มไก่ “เขาสน 1 และเขาสน 2” นั้นตั้งอยู่ เลขที่ 109 ม. 6 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ซึ่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ พื้นที่โดยใช้หมายเลขจังหวัดราชบุรี โดยการอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศ ประกอบการนำชี้ของผู้ใหญ่บ้านพบว่า “เขาสน 1” อยู่ในเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ทั้งหมดเนื้อที่ประมาณ 691 ไร่ ส่วน “เขาสน 2” เป็นพื้นที่ในเขตป่าสงวน แห่งชาติและตามพ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 เนื้อที่ประมาณ 46 ไร่

ทั้งนี้ น.ส.ปารีณา ไม่ได้มาชี้แจงแนวเขตในการตรวจสอบตามที่ส.ป.ก. แจ้งไป ขณะเข้าตรวจสอบไม่พบบุคคลใด และไม่พบการเลี้ยงไก่แล้ว ผู้ใหญ่บ้าน ที่ร่วมตรวจสอบให้การว่า ทางฟาร์มเพิ่ง จ้างไก่ออกไปจากฟาร์มทั้งหมด ตาม หลักปฏิบัติ น.ส.ปารีณาต้องมาแสดงตัว กับส.ป.ก. ภายใน 30 วัน แต่ยังไม่ได้รับรายงานจากเลขาธิการ ส.ป.ก. ว่า น.ส.ปารีณา มาพบหรือยัง

ทั้งนี้ การครอบครองพื้นที่เขต ปฏิรูปที่ดินเกินกว่า 50 ไร่ ผิดตามพ.ร.บ. การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจึงสั่งให้ ยึดคืนทั้งหมด จากนั้นจะให้ดำเนินการ ตามขั้นตอนของกฎหมาย โดยการ ครอบครองที่ดินของครอบครัวน.ส.ปารีณา ที่แจ้งว่า เข้ามาใช้ประโยชน์ตั้งแต่ พ.ศ.2489 ก่อนที่กรมป่าไม้จะมอบให้ เป็นเขตปฏิรูปที่ดินในพ.ศ. 2536 ซึ่งตาม ประมวลกฎหมายที่ดินไม่สามารถดำเนินคดี ได้แล้ว เนื่องจากครอบครองเกิน 10 ปี จึงหมดอายุความแล้ว แต่ให้พิจารณาว่า สามารถฟ้องร้องทางแพ่งฐานทำให้ที่ดิน ของรัฐเสียหายและใช้ประโยชน์โดย ไม่ได้รับอนุญาตได้หรือไม่

โดยที่ผ่านมา ส.ป.ก. ได้ปักป้าย หน้าฟาร์มว่า เป็นที่ดินของส.ป.ก. ตั้งแต่ วันที่ 18 พ.ย. และได้เชิญ.ส.ปารีณา มาอุทธรณ์ โดยหากมีเอกสารการเข้าทำ ประโยชน์ให้นำมาแสดง จากนั้นส.ป.ก. จะตรวจสอบว่า การอุทธรณ์และเอกสาร ที่นำมาแสดงนั้นฟังขึ้นหรือไม่ ถ้าฟังไม่ขึ้น ต้องยึดคืนแล้วนำมาจัดสรรใหม่ให้ผู้มี คุณสมบัติเข้าประกอบอาชีพเกษตรกรกรรม ซึ่งหาก น.ส.ปารีณายื่นขอเข้าทำประโยชน์ ในพื้นที่ส.ป.ก. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ทำการเกษตรแล้ว ทางส.ป.ก.ตรวจสอบ พบว่า มีคุณสมบัติเป็นเกษตรกรสามารถ ได้รับหนังสือเข้าทำประโยชน์ ส.ป.ก. 4-01 เนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่ เป็นมาตรฐาน เดียวกันทุกราย

ด้าน นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวถึงการตรวจสอบที่ดิน ซึ่ง น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ สส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ซึ่งแสดงบัญชีแสดง ทรัพย์สินต่อป.ป.ช.และบัญชีแสดงการ จดทะเบียนครอบครองฟาร์มไก่เนื่องจาก กรมปศุสัตว์ พบว่าฟาร์มไก่ “เขาสน 1 และ เขาสน 2” ตั้งอยู่เลขที่ 109 ม. 6 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ซึ่งขณะทำงานของ กรมป่าไม้ ซึ่งมีนายวัชชัย ลัดกรุด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้เป็นประธาน เข้าตรวจสอบร่วมกับคณะกรรมการของ ส.ป.ก. โดยมีศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ราชอาณาจักร (ศปป.4 กอ.รมน.) และ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดราชบุรี ขอร่วมสังเกตการณ์และ ติดตามการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ คณะเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ พื้นที่โดยใช้หมายเลขจังหวัดราชบุรี โดย จุดที่เข้าตรวจสอบเป็นพื้นที่ครอบครอง ของฟาร์มไก่ “เขาสน 2” เป็นพื้นที่ในเขต

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,500

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 26 พฤศจิกายน 2562

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14092

หน้า: 1 (ล่าง), 10

Col.Inch: 122.78 Ad Value: 184,170

PRValue (x3): 552,510

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ธรรมนัสสั่งเลขาสปก. เร่งยึดคืนที่ดินฟาร์มไก่เขาสน'ปารีณา'

ป่าสงวนแห่งชาติ และตามพ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 อยู่นอกเขตปฏิรูปที่ดิน โดยขณะเข้าตรวจสอบไม่พบบุคคลใด ขณะเข้าตรวจไม่พบการเลี้ยงไก่แล้ว ผู้ใหญ่บ้านที่ร่วมตรวจสอบให้การว่า ทางฟาร์มเพิ่งจับไก่ออกไปจากฟาร์มไก่ “เขาสน 2” ทั้งหมด ในเบื้องต้นตรวจสอบพบข้อมูลว่า “เขาสนฟาร์ม 1” “อยู่ในเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดินทั้งหมด พื้นที่ตามการอ่านแปลภาพทางอากาศและการนำของผู้ใหญ่บ้านพบว่า ฟาร์มไก่มีเนื้อที่ประมาณ 691 ไร่ ส่วน “เขาสน 2” อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เนื้อที่ 31-0-12 ไร่และอยู่ในพื้นที่ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 อีก 15-2-36 ไร่ รวม 46-2-48 ไร่ จากการตรวจสอบไม่พบเอกสารที่ทางราชการออกให้เพื่อเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้ตามระเบียบและกฎหมาย

อธิบดีกรมป่าไม้กล่าวต่อว่า คณะทำงานสรุปร่วมกันพบว่า เป็นการกระทำผิดตามพ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 54 ห้ามมิให้ผู้ใดแผ้วถางหรือเผาป่า หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือหรือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นและผิดตามพ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14 ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ห้ามมิให้บุคคลใด ยึดถือครอบครองทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสร้าง

แผ้วถาง เผาป่า ทำไม้เก็บหาของป่า หรือกระทำความผิดประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ จากนั้นคณะเจ้าร่วมกันทำบันทึกแจ้งความดำเนินคดีต่อ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ผู้ครอบครองฟาร์มไก่ “เขาสน 2” ฐานบุกรุกยึดถือครอบครองพื้นที่ 46-2-48 ไร่ (ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 31-0-12 ไร่ และในเขตป่าไม้ตามพ.ร.บ.ป่าไม้ 15-2-36 ไร่)

“สำหรับพื้นที่ซ้อนทับในเขตปฏิรูปที่ดินซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ตามพ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 และซ้อนทับเขตป่าสงวนแห่งชาติ นั้น กรมป่าไม้จะรอข้อมูลรูปแบบแปลงจากการตรวจสอบของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี เพื่อนำส่งให้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางเพื่ออ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศว่า ยึดถือครอบครองที่ดินก่อนที่จะประกาศเป็นเขตปฏิรูปที่ดินหรือไม่ หากพบว่า มีการครอบครองมาก่อน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมาย ก็จะเป็นความรับผิดชอบตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 และพ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 คณะทำงานจะดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายต่อไป” อธิบดีกรมป่าไม้กล่าว

จับต้ายื้อแบน3สารพิษ เกษตรกรสู้ไม่ถอย ขอกลับใช้มดเต็ม

ไม่ถามทำที่อยากให้อื้อแบน 3 สารพิษ “มัลลิก” ให้เกียรติ “สุริยะ” แต่สั่งสัญญาแรงขอคำตอบให้คน ♦อ่านต่อหน้า 16

สารพิษ □ ต่อจากหน้า 1

ไทยทำไมถึงคิดกลับมติดณะกรรมกรวรรดิอุด อันตราย 22 ค.ค. เหน็บโดนก้าวทำงานในหน้าที่ทั้ง ๆ ที่ตัวเองไม่เคยไปก้าวทำงานใคร พอวันนี้ถอยวันหน้าก็ต้องยอมอีก อดีตอธิบดีกรมวิชาการเกษตรกึ่งขาปมแจ่งสตีอกปลอมหวังขึ้นของเงินค่าทำลาย 3 สาร “อนุทิน” ระดมผู้บริหารสธ.ประกาศเดินหนักหนูนเล็กใช้เคมีปราบศัตรูพืช ต้นสกาเห็นชอบแล้วถึง 423 เสียง ต้องเลิกใช้ทันทีอย่าขยเวลาออกไป เพราะกระทบสุขภาพผู้บริโภคและเกษตรกร “เฉลิมชัย” แสดงจุดยืนรับฟัง-แก้ไขปัญหาทุกฝ่ายไม่ตัดสินด้วยอารมณ์

จากกรณีคณะกรรมการวัตุอันตรายนมติดยกเลิกหรือแบนการใช้สารพาราควอด โกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 62 แต่ต้องให้คณะกรรมการฯ ประชุมชี้ขาดในวันที่ 27 พ.ย. ก่อนร่างประกาศเสนอให้นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รว.อุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ ลงนาม ขณะที่กรมวิชาการเกษตรเสนอให้ยืดเวลายกเลิก 3 สารออกไป 6 เดือน เพื่อเคลียร์สต็อกกับหมื่นต้นกลับประเทศต้นทาง ทั้งนี้ นายสุริยะมีท่าทีเห็นด้วยและอยากให้อรมตกรรช่วยเหลือเกษตรกรที่เดือดร้อนจากภาครัฐ ตามที่เสนอข่าแล้วนั้น

เมื่อวันที่ 25 พ.ย. ที่สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ น.ส.มัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการฯ ในวันที่ 27 พ.ย. ว่า ผลการประชุมจะเปลี่ยนแปลงมติดณะกรรมกรรฯ หรือไม่ควรย้อนกลับมาดูเหตุผลครั้งแรกว่าทำไมถึงต้องแบน 3 สาร หากจะมีการเปลี่ยนแปลงจริง ๆ คนพร้อมยอมรับแต่ต้องชี้แจงเหตุผลให้ชัดเจน ส่วนกรณีกรมวิชาการเกษตรเสนอขยเวลาบังคับใช้ในการจัดเก็บคืน 3 สาร

ออกไปอีก 180 วัน หรือ 6 เดือน นั้นได้สั่งการให้กรมวิชาการเกษตรเร่งทำหนังสือชี้แจงเหตุผลหรือปัญหาส่งมาให้ตนภายในวันที่ 26 พ.ย. เพราะขณะนี้ประชาชนเกิดความสับสนเรื่องกรแบน 3 สารว่ารัฐบาลกำลังจะทำอะไร

น.ส.มัญญา กล่าวต่อว่า คงไม่ต้องคุยกับนายสุริยะเพราะงานอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของใครก็ต้องให้เกียรติทำงาน เราไม่ชอบก้าวก้าวใคร แต่ทุกคนพยายามจะก้าวก้าวการทำงานของเรา ถ้าครั้งยืดเวลาได้ก็หมายความว่าต้องยืดตลอดไซ้หรือไม่ ครั้งนี้ได้ยืด 6 เดือน ต่อไปก็ขอยืดต่ออีก 6 เดือน สำหรับประเด็นที่บอกว่ากระทบการนำเข้าวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์ นั้นเป็นหน้าที่หน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดทั้งกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงสาธารณสุข จึงไม่ควรนำมาเป็นประเด็นไม่แบน 3 สารที่เป็นเรื่องภายในที่ต้องการคุ้มครองคนไทยให้ปลอดภัย

ด้านนายพิเชษฐ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า ได้ประชุมชี้แจงสหกรณ์ทั่วประเทศเพื่อรับทราบนโยบายรัฐบาลช่วยเหลือเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตภายหลังยกเลิก 3 สาร โดยได้สำรวจความต้องการเบื้องต้นมีสหกรณ์ที่ต้องการเครื่องมือเครื่องจักรกล 169 แห่ง และสมาชิกเกษตรกร 101,400 คนที่ต้องการเข้าร่วม ซึ่งเป็นสหกรณ์การเกษตรด้านมันสำปะหลัง 11 แห่ง อ้อย 5 แห่ง ยาง 78 แห่ง ปาล์ม 19 แห่ง ข้าวโพด 44 แห่ง ไม้ผลอื่น ๆ 6 แห่ง และคาดว่าอาจมีสหกรณ์ต้องการเข้าร่วมเพิ่มเติม จึงได้รวบรวมข้อเสนอ ครม.ของบกลางปลายเดือน ธ.ค. และจัดซื้อจัดหำให้ทันฤดูกาลผลิตหน้า โดยสหกรณ์ที่จะเข้าโครงการต้องทำธุรกิจด้านบริการเครื่องจักรกลเกษตรและให้คิดค่าบริการเกษตรกรต่ำกว่าการใช้สารเคมีเกษตรหรือไม่เกิน 120-130 บาท

ต่อไว้

ทางด้านนายจกรรจ์ แสงรักษาวงษ์ อดีตอธิบดีกรมวิชาการเกษตรและที่ปรึกษา รว.เกษตรฯ กล่าวข่าว่า โครงการช่วยเหลือเกษตรกรหลังเลิกใช้ 3 สารต้องชัดเจนจะล้มหรือเลิกไม่ได้ และข่าคิดว่าเอาเงินไปแจกให้สหกรณ์ซื้อเครื่องตัดหญ้าและเครื่องจักรกล ส่วนกรณีเอาจะเลื่อนแบน 3 สารออกไปนั้นต้องถามว่าทุกปีมียอดนำเข้า 3 สาร 8 หมื่นตัน แต่ปีนี้ยอดนำเข้า 3 หมื่นตัน แม้ว่าข่าจะข่าเรื่องภัยแล้งทำให้ข่าขายสารได้ไม่หมดก็ฟังไม่ขึ้นเพราะทำให้เห็นว่ามติดณะกรรมกรหรือไม่ทำให้ต้องเช็กบิลกันหลังจากนี้และเกี่ยวกับค่าทำลาย 3 สารด้วย

ที่กระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รว.สาธารณสุข พร้อม นพ.สุภุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงฯ และผู้บริหารกระทรวงฯ ได้ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) และ ผอ.รพ.ทั่วประเทศและร่วมกันแถลงข่าว่า “ความห่วงใยของกระทรวงสาธารณสุขกรณี 3 สารเคมีอันตรายทางการเกษตร” โดยนายอนุทินกล่าวข่าข่าให้มีการแบน 3 สารตามมติดณะกรรมกรฯ วันที่ 22 ค.ค. เพราะเมื่อมติดณะกรรมกรฯ ออกมาแล้วจะกลับค้ำได้อย่างไร อีกทั้งสภาผู้แทนราษฎรก็เห็นชอบแล้วถึง 423 เสียง จึงควรเลิกใช้ทันทีไม่ควรขยเวลาออกไปเนื่องจากเป็นอันตรายกับเกษตรกรและผู้บริโภค

ส่วนที่กระทรวงเกษตรฯ ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ 6 ชนิด เข้าพบนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รว.เกษตรฯ เพื่อชี้แจงผลกระทบหากแบน 3 สาร พร้อมยื่นข่าข่าจาก 19 องค์กรเกษตรกร คัดค้านการแบน 3 สารและให้กลับไปใช้มดเต็มคือมาตรการก้ำจัดการใช้สารเคมีวัตุอันตรายนทางเกษตร โดยวันที่ 26 พ.ย. ตัวแทนกลุ่มฯ ยื่นข่าข่าให้นายกรัฐมนตรีทำเนียบรัฐบาลและวันที่ 27 พ.ย. จะแต่งชุดดำไปรวมตัวที่กระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อรอฟังมติดณะกรรมกรฯ ทั้งนี้ นายเฉลิมชัยกล่าวข่าว่า “จุดยืนผมคือต้องแก้ไขปัญหอะไรทุกด้านที่เกิดขึ้น และมีหนักที่รับฟังปัญหาเกษตรกรรวมทั้งประชาชน เพราะเป็นรัฐบาลประชาธิปไตย ต้องฟังทุกฝ่าย ไม่ใช่ใช้อรมตตัดสิน”.

ยุทธชีวภาพทางออก'เกษตรไทย'



กรุงเทพธุรกิจ EEC Analysis

สถานการณ์การส่งออกที่ส่อแววไม่สดใสทั้งในปีนี้และปีหน้า สะท้อนกลับถึงภาคการผลิตและการค้าภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าเกษตร เนื่องจากเกษตรกรของไทยเป็นการผลิตเพื่อค้าในรูปแบบอุตสาหกรรม

ความผันผวนเศรษฐกิจโลก และการค้าระหว่างประเทศจึงกระทบภาคการเกษตรซึ่งหมายถึงรายได้ของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ดังนั้นโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ได้กำหนดแผนว่าด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ

และเคมีชีวภาพ รวม 6 โครงการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการที่เน้นการพัฒนาตั้งแต่ขั้นการผลิตผลผลิตทางการเกษตรที่มีศักยภาพเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพได้ไปจนถึงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีเพื่อให้นำสินค้าเกษตรมาเพิ่มมูลค่าเป็นเชื้อเพลิงที่มีความสมบูรณ์

หากแผนการดำเนินงานของอีอีซีเป็นไปตามเป้าหมายจากนี้ไปสินค้าเกษตรไทยก็จะหลุดพ้นจากปัญหาเดิมๆ ไม่ว่าจะเป็นราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำ ปริมาณผลผลิตล้นตลาด และที่สำคัญคือปัญหาการล้มละลายในภาคการเกษตรที่เมื่อเกษตรกรลงทุนทั้งเงินเวลา และแรงงาน แต่ผลที่ได้ตอบแทนกลับไม่คุ้มค่า เกิดเป็นการล้มเหลวทั้งด้านธุรกิจและสังคมตามมาติดๆ

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 300,000
Ad Rate: 1,080

Section: First Section/-

วันที่: อังคาร 26 พฤศจิกายน 2562

ปีที่: 19

ฉบับที่: 6490

Col.Inch: 48.20 Ad Value: 52,056

หน้า: 2(ซ้าย)

PRValue (x3): 156,168

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: คมชัดลึก: อยู่ที่ความจริงใจ



อยู่ที่ความจริงใจ

เป็นอีกหนึ่งข่าวแห่งปี สำหรับนโยบายการแบน 3 สารเคมี เกษตร พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต หลังจากที่ต้องต่อสู้กันมานานหลายปี ระหว่างฝ่ายที่สนับสนุนให้ยกเลิกการใช้ กับฝ่ายที่เห็นว่ายังมีความจำเป็น จนกลายเป็นมหากาพย์ แม้ล่าสุด คณะกรรมการวัตถุอันตรายจะมีมติไปแล้วว่า จะยกระดับ 3 สารเคมี เกษตรเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ที่ห้ามนำเข้า ห้ามส่งออก ห้ามใช้ และห้ามมิไว้ครอบครอง ในวันที่ 1 ธันวาคม 2562 แต่ก็เชื่อว่าเรื่อง จะจบลงเพียงเท่านั้น เพราะนอกจากกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับมตินี้จะ เคลื่อนไหวต่อเนื่องแล้ว ในส่วนของภาครัฐเองก็ดูเหมือนว่า จะมี แนวทางที่ไม่เป็นเอกภาพกันนัก ทั้งฝ่ายการเมือง และข้าราชการ ประจำ

คณะกรรมการวัตถุอันตราย ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อุตสาหกรรม เป็นประธาน จะประชุมกันอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ (27 พ.ย.) โดยมีวาระร้อนที่จะต้องพิจารณาตามที่กรมวิชาการเกษตร เสนอผ่านคณะกรรมการพิจารณาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้ รับผลกระทบจากการแบนสารเคมีทางการเกษตร ที่มีปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน ที่ผ่าน มา โดยขอให้ยืดระยะเวลาการบังคับใช้มาตรการแบน 3 สารเคมีออกไป อีก 6 เดือน หรือ 180 วัน โดยกรมวิชาการเกษตรให้เหตุผลว่า ระยะเวลา 30 วันก่อนถึงวันเริ่มบังคับใช้ 1 ธันวาคมนั้น จัดเก็บสาร เคมีส่งคืนบริษัทไม่ทัน

อันที่จริง เรื่องข้อเสนอให้แบน 3 สารเคมีเกษตร ไม่ใช่นโยบาย หรือเรื่องใหม่ที่เพิ่งมาเป็นนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯ ในยุครัฐบาลนี้ เป็นเวลาอย่างน้อยๆ 2 ปีที่มีมติให้แบน 3 สารเคมี เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2560 คณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหา สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งเป็นคณะกรรมการ ร่วมระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรฯ กระทรวง

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 300,000
Ad Rate: 1,080

Section: First Section/-

วันที่: อังคาร 26 พฤศจิกายน 2562

ปีที่: 19

ฉบับที่: 6490

Col.Inch: 48.20 Ad Value: 52,056

หน้า: 2(ซ้าย)

PRValue (x3): 156,168

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: คมชัดลึก: อยู่ที่ความจริงใจ

อุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีมติให้ยกเลิกการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช พาราควอต และคลอร์ไพริฟอส ภายในเดือนธันวาคม 2561 และยุติการใช้ทั้งหมดภายในเดือนธันวาคม 2562 และจำกัดการใช้สารกำจัดวัชพืชไกลโฟเซตอย่างเข้มงวด แต่จนแล้วจนรอด มติเช่นว่านี้ก็ไม่มีผลในทางปฏิบัติ กลับมีแต่ข้อถกเถียงของสองฝ่ายไม่สิ้นสุด

อย่างไรก็ตาม ทุกปัญหาย่อมจะมีทางออก หากไม่มีเบื้องหลังหรือวาระซ่อนเร้น ซึ่งไม่น่าเชื่อว่า ระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา แทบไม่ได้มีการขับเคลื่อนแผนงานรองรับจากหน่วยงานที่มีหน้าที่เท่าที่ควร จนถูกมองไปว่า เป็นการเล่นเกมเพื่อยื้อเวลาให้ใช้สารเคมีเกษตรต่อไปให้นานที่สุด ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว หากทุกฝ่ายได้เตรียมแผนงานไว้อย่างดี มีมาตรการเยียวยาระยะยาว จนถึงวันนี้ก็น่าจะทำให้เกษตรกรที่เคยใช้สารเคมีไม่ได้รับความเสียหาย และยอมรับมติได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแรงงานในภาคเกษตร การสนับสนุนเครื่องจักรการจัดหาสารทดแทนหรือแม้แต่เกษตรกรอินทรีย์ที่ไม่จำกัดอยู่เฉพาะรายย่อย ทั้งนี้ทุกฝ่ายต้องคำนึงถึงผลกระทบในวงกว้างด้วย หากใช้เพียงผลดี-ผลเสียที่จะเกิดกับคนเพียงบางกลุ่มเท่านั้น



ชาวปณคน คนปณข่าว

● ถอดรหัสประชาธิปไตยชัดเศรษฐกิจแยแอบเอาดีใส่ตัว โยนชัวร์ให้คนอื่น! “สมคิด จาตุศรีพิทักษ์” สอนมวย “เศรษฐกิจ 4 ขา ขยับเคลื่อนแค่ขาเดียว” คลังแบกรับมาตรการกระตุ้นสุดกำลัง แต่กระทรวงอื่นทงไม่รู้ร้อนทั้ง “ค่าครองชีพ-ส่งออก-การเกษตร” ใครกันแน่ต้องดูแล งานนี้ชัดๆ ใครต้องรับผิดชอบอะไร



สมคิด จาตุศรีพิทักษ์

และแล้ว เอกภาพของ “ทีมเศรษฐกิจ” ของรัฐบาล “ลุงตู่ 2” ก็มีเครื่องหมายคำถามตัวโตๆ ขึ้นมาจนได้ หลังจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาแล้วพักใหญ่ๆ ไหนจะ “ชิม ช้อป ใช้” ติดลบมีคนพูดถึงทั่วบ้านทั่วเมือง แต่ดูเหมือนการขยับเคลื่อนไปข้างหน้า หากเปรียบเป็นรถยนต์ก็ยังไม่วิ่งตะกุกตะกัก ไม่วิ่งฉิวเหมือนมีอะไรทำให้เหยียบคันเร่งไม่ขึ้น มีหน้าซ้ำพรรคร่วมรัฐบาลอย่างประชาธิปไตย ยังปล่อยให้ “เทพไท เสนพงศ์” ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ออกมาเหมือน “ด่ากันเอง”

ส.ส.ประชาธิปัตย์ หยิบเรื่องโดยอ้างว่ามาจากที่ได้รับเสียง บ่น เสียงโอดครวญจากพ่อค้า แม่ค้า และผู้มาจ่ายตลาดจำนวนมากต่างบอกว่า “ไม่มีเงินจะซื้อข้าวของ” พ่อค้าแม่ค้าพูดถึงกำลังซื้อจากพี่น้องประชาชนมีน้อย ขายของไม่ได้ สาเหตุหลักมาจากสินค้าการเกษตรตกต่ำ! แม้ว่ารัฐบาลจะมีมาตรการประกันรายได้เกษตรกรแล้ว ก็เป็นแค่มาตรการชั่วคราวเพื่อเยียวยาเกษตรกรเฉพาะหน้า สภาพการเงินไม่ได้หมุนเวียนเหมือนกับภาวะเศรษฐกิจที่เฟื่องฟูในอดีต

ประชาชนได้ฝากเสียงสะท้อนปัญหาปากท้องมายังทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลให้เข้ามาดูแลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจโดยเร็วที่สุด สิ่งที่ประชาชนกำลังประสบปัญหาในขณะนี้คือ 1. ราคาพืชผลด้านการเกษตรของเกษตรกรตกต่ำทุกชนิด 2. การเงินขาดสภาพคล่อง เงินในกระเป๋าของเกษตรกรไม่มีในกระเป๋าย่อย 3. เกิดภาวะการตกงาน หรืออัตราการว่างงานสูงมาก

“เทพไท” ยังบอกอีกว่า จากปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ มาจากการบริหารงานล้มเหลวของทีมเศรษฐกิจของ

รัฐบาล จึงขอเสนอให้มีการปรับปรุงทีมเศรษฐกิจใหม่ เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับด้านเศรษฐกิจ

พูดไม่พูดเปล่า “เทพไท” ยังพาดพิงไปถึง “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” รับหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาด ใช้คนไม่ตรงกันงาน เพราะเป็นนายทหารไม่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐกิจ แถมขณะนี้ทีมเศรษฐกิจ แบ่งออกเป็น “สามก๊ก” สามเหล่า คือ ทีมของ “สมคิด



เทพไท เสนพงศ์

จาตุศรีพิทักษ์” รับผิดชอบกระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน ทีมของ “จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” รับผิดชอบกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรฯ และทีมของ “อนุทิน ชาญวีรกูล” รับผิดชอบกระทรวงคมนาคม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดังนั้น ควรจะต้องใช้การบริหารแบบบูรณาการ มอบหมายให้ใครคนใดคนหนึ่งเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจที่แท้จริง

ที่ “เทพไท” พุดๆ มา อุดคิดถึงคำที่ว่า “เอาดีใส่ตัว โยนชัวร์ให้คนอื่น” ที่ประชาธิปัตย์เคยได้รับในประวัติศาสตร์การเมือง ดีเรื่องเศรษฐกิจ ดีคลัง ว่าไม่ดี แต่ไม่แยแสการประโคนโอเอาเรื่องประกันรายได้ ขึ้นมาเคลมเป็นผลงาน ซึ่งใครๆ ก็รู้ว่านโยบาย “ประกันรายได้” เป็นของพรรคประชาธิปัตย์ ที่ใช้หาเสียงมาตลอด

ต้องถอดรหัสดีๆ งานนี้จริงๆ แล้ว “เทพไท” ควรตั้งคำถามกับประชาธิปัตย์ ว่าใช้หรือไม่ ที่ต้องดูแลค่าครองชีพ ใครต้องดูแลปากท้องประชาชน พี่น้องเกษตรกร? มากกว่าเหยียบบ่าพรรคร่วมรัฐบาลพรรคอื่นหรือไม่?

เรื่องนี้ต้องชัดๆ ไม่เคลียร์กันดีๆ ชาวบ้านชาวช่องไม่รู้ ว่าตกลงคืออะไรกันแน่

พอดี “สมคิด จาตุศรีพิทักษ์” รองนายกรัฐมนตรี ไปเป็นประธานการประชุมการรายงานผลการดำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อม สำหรับการประกอบธุรกิจในประเทศของธนาคารโลก (Doing Business) พูดเหมือนหยิ่งรู้ว่า ในหน้าตาของ “เทพไท” จะขายอะไร

ว่ากันตามเนื้อผ้า ปัจจุบันกระทรวงการคลังมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เน้นด้านการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ เพื่อทำให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจผ่านการสร้างการใช้จ่ายใช้สอย และการลงทุน ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นประคองเศรษฐกิจ

ขณะที่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจต้องเกิดจากหลายส่วน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งออก ด้านค่าครองชีพประชาชน ด้านการเบิกจ่ายจากภาครัฐ รวมถึงด้านการเกษตรที่จะต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กัน

คำถามคือ กระทรวงพาณิชย์ของ “รมว.จุรินทร์” พรรคประชาธิปัตย์ทำอะไรบ้าง ?

มีแปลกใจ ที่ “สมคิด” จะซัดหัตต์ตรงๆ ว่า “มาตรการของกระทรวงการคลังที่ใช้กระตุ้นเศรษฐกิจ ผมได้ติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด และมีแนวโน้มจะออกมาตราการเพิ่มเติม เพราะอยู่ในความรับผิดชอบ ส่วนมาตรการอื่นๆ ที่นอกเหนือจากคลังจะต้องไปถามเจ้ากระทรวงเอง เพราะอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ ไม่สามารถตอบได้ และในกรณีที่ยังมีข้อสงสัยถึงความ เป็นเอกภาพของทีมเศรษฐกิจ หลังไม่มีการออกมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่ๆ โดยรวมจากทุกกระทรวงดังเช่นที่ผ่านมา ส่งผลให้การกระตุ้นเศรษฐกิจ มีไม่มากนัก เนื่องจากที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทย จะได้รับแรงขับเคลื่อนจาก 4 ขา แต่ในปัจจุบันจะเหลือเพียง 1 ขา คือ ขาที่มาจากกระทรวงการคลังเท่านั้น”

แบบนี้ซัดพอมั้ย? ใครรับผิดชอบอะไร ใครทำอะไร ใครไม่ทำอะไร ในทีมเศรษฐกิจ “ลุงตู่” วัตกันมาเลย !

● **ครอบครัวชินวัตรปลื้มปริ่ม “ไอค์” ความเห็นแย้งจากองค์กรคณะผู้พิพากษาคดีให้จำคุก 4 ปี! “วิษณุ” ยืนยันอุทธรณ์ได้ รอชมภาคต่อไป**

ในวันหลังวันนัดฟังคำพิพากษา “ไอค์” พานทองแท้ ชินวัตร หลังจากศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางตัดสิน “ยกฟ้อง” คดีร่วมกันฟอกเงินธนาคารกรุงไทย

“ไอค์” ในมาดใส่สูท สวมแว่นดำ ที่มาพร้อมครอบครัว มารดา คุณหญิงพจมาน ณ ป้อมเพ็ชร น้องสาว-น้องชาย ทั้งสอง บอกหลังรู้ผลคดีว่า “รู้สึกสบายใจ” ท่ามกลางกองทัพนักข่าวรุมล้อมขู่มุมน “พานทองแท้” โชว์เสตีป หลบไม่หลุดตอบคำว่า “เช็ดแล้ว ไม่กล้าให้สัมภาษณ์แล้ว”

งานนี้จึงไม่มีภาพบุคลิกหลุกหลิก เพราะอาการ “ตื่นแต่ตื่นเกิน” ออกสื่อ เหมือนคราวที่แล้ว ที่คลิปให้สัมภาษณ์กลายเป็น “ไวรัล” สื่อสารกระจายไปทั่วโลกออนไลน์

ขณะที่น้องสาว “เอม” พินทองทา ชินวัตร คุณมารวงศ์ และ “อึ้งอึ้ง” แพทองธาร ชินวัตร น้องสาวโพสต์ภาพ และข้อความผ่านอินสตาแกรม ขอบขอบคุณกำลังใจที่ส่งให้พี่ชายในครั้งนี้

“เอม” พินทองทา โพสต์ข้อความว่า ขอขอบพระคุณทุกๆ กำลังใจที่ส่งมาให้พวกเราเนคะ พวกเราทุกคนรับรู้และซาบซึ้งมากจริงๆ นะ และขอขอบคุณครอบครัวของเราที่อบอุ่น และคอยดูแลและประคองความรู้สึกกันตลอด ไม่ว่าจะคุณแม่ที่อยู่ใกล้หรือรวมถึงคุณพ่อที่อยู่ไกล แต่กำลังใจส่งมาไม่ห่าง...ในวันนี้ถือเป็นหนึ่งในชีวิตที่สุดของครอบครัวเราเลยนะ ขอขอบคุณทุกคนนะคะ รวมถึงสื่อมวลชนทุกท่านด้วยนะคะ...

“อึ้งอึ้ง” แพทองธาร บอกว่า ขอขอบคุณทุกคนสำหรับกำลังใจที่ให้พี่ชายของเราในวันนี้ และที่ผ่านๆ มาเนคะคะ มันมีความหมายมากจริงๆ สำหรับเรา ขอคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองให้วันนี้มีเรื่องดีๆ เกิดขึ้นกับครอบครัวของเราคะ



พานทองแท้ ชินวัตร

#familymeanseverythin

งานนี้เรียกว่าครอบครัวชินวัตร ปลื้มปริ่มกับคำพิพากษา และกระบวนการยุติธรรม ผิดกับกรณีของทักษิณ และยังลักษณะที่เคียดตัดพ้อและพรวดพราดว่า ทั้งสองคนไม่ได้รับความเป็นธรรมตลอด

คดีนี้ “ไอค์” ถูกพนักงานอัยการคดีพิเศษ 4 เป็นโจทก์ยื่นฟ้องเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันฟอกเงิน และ สมคบกันฟอกเงิน ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 5, 9, 60 และ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 มาตรา 10 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91 จากกรณีรับโอนเงินเป็นเช็คจำนวน 10 ล้านบาทเข้าบัญชี โดยโจทก์ระบุ เงินนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการกระทำจากการทุจริตปล่อยกู้สินเชื่อระหว่างธนาคารกรุงไทยฯ กับเอกชนกลุ่มกฤษตามหาดนคร ที่มี “วิชัย กฤษดาธานนท์” ผู้บริหารกฤษตามหาดนคร กับ “รัชฎา กฤษดาธานนท์” บุตรชายของนายวิชัย และอดีตคณะผู้บริหารธนาคารกรุงไทย ตกเป็นจำเลยในคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ซึ่งศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว

แน่นอนว่า เบื้องหลังที่ “ไอค์” รอดคดี ย่อมเป็นประเด็นที่สนใจกัน โดยศาลอ่านคำพิพากษา เห็นว่าพยานหลักฐานโจทก์ยังไม่พยานหลักฐานให้รับฟังได้ว่า “พานทองแท้” จำเลยได้รู้ที่มาของเงินจำนวน 10 ล้านบาท ที่ วิชัย กฤษดาธานนท์ โอนเข้าบัญชีว่า วิชัย ได้มาจากการกระทำผิดทุจริตการปล่อยกู้แบงก์กรุงไทย โดยขณะที่รับโอนเงินนั้น “ไอค์” มีอายุเพียง 26 ปี และขณะนั้นมีเงินรายได้จากหุ้นในบริษัทอยู่แล้วถึง 4,000 ล้านบาท เมื่อเทียบ กับเงิน 10 ล้านบาทแล้ว คิดเป็น 0.00 25 เปอร์เซ็นต์จากยอดเงินดังกล่าว ขณะที่โจทก์นำสืบได้เพียงว่า ขณะที่รับโอนหุ้น พานทองแท้ เป็นบุตรชายของทักษิณ ชินวัตร และ มีความสนิทสนมกับครอบครัวของวิชัย เพียงเท่านั้น

เว็บไซต์ สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ได้รายงานเพิ่มเติมว่า คดีนี้ศาลเห็นว่า เส้นทางการเงินดังกล่าว เป็นไป ด้วยความเปิดเผย ไม่มีปิดบัง หรือซุกซ่อน หรืออำพรางแต่อย่างใด นอกจากนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สามารถตรวจสอบเส้นทางการเงินได้ตลอดเวลา ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลภายหลังได้ ไม่ใช่เป็นการปกปิด หรือ อำพรางการได้มา

เหตุการณ์จึงยังเชื่อไม่ได้ว่า “พานทองแท้” ได้เงินจาก
วิจัย กฤษฎาธานนท์มาจากการกระทำความผิด ในเมื่อไม่รู้ หรือ
เชื่อว่าไม่รู้ ว่า เงินดังกล่าวมาจากการกระทำความผิด คดีจึงฟัง
ไม่ได้ว่าสมคบกับวิจัยในการฟอกเงิน

ภายหลัง ผู้พิพากษาชี้แจงอีกว่า คดีดังกล่าวเกิดความ
เห็นแย้งกันขึ้น ภายใต้การพิจารณาข้อกฎหมายเดียวกัน โดย
หนึ่งในองค์คณะผู้พิพากษา ยืนยันความเห็น ว่า ควรพิพากษา
ลงโทษจำคุก นายพานทองแท้ “4 ปี” โดยในคำพิพากษาศาล
ฉบับเต็ม จะแนบความเห็นแย้งของผู้พิพากษาเจ้าของสำนวน
เดิมไว้ด้วย

มาถึงตรงนี้ “ไอ้ค” พานทองแท้ อาจจะสบายใจไปเปลาะ
หนึ่ง แต่ “วิษณุ เครืองาม” ผู้ผ่านร้อนผ่านหนาวเรื่องกฎหมาย
มาเยอะ ชี้ไว้ว่า อัยการยังอุทธรณ์คดีได้

นั่นแปลว่า คดีก็ต้องตามดูกันยาวไป... ภาคต่อจะมา
หรือไม่.

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/สังคม

วันที่: อังคาร 26 พฤศจิกายน 2562

ปีที่: 29

ฉบับที่: 10590

หน้า: 4(บน)

Col.Inch: 56.91

Ad Value: 88,210.50

PRValue (x3): 264,631.50

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: ข่าวชั้นคนเขม

หนังสือพิมพ์ข่าวสด หนังสือพิมพ์เติบโตเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ Khaosod-ข่าวสด สื่อออนไลน์ยอดนิยมอันดับ 1 ยอดติดตามมากที่สุด 13 ล้านไลก์ฉบับนี้ตรงกับวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2562 แรม 15 ค่ำ เดือน 12 ปีกุน...● นายกษ ประกฤษ จันทรโอชา อยู่ระหว่างเยือนสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน-เกาหลีใต้ สมัยพิเศษ ครั้งที่ 3 และประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือ ลุ่มน้ำโขง-เกาหลีใต้ ครั้งที่ 1 ถึงวันที่ 27 พ.ย. ...● การประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-เกาหลีใต้ ครั้งที่ 1 เป็นข้อริเริ่มของเกาหลีใต้ ประกอบด้วยสมาชิก 6 ประเทศ คือ กัมพูชา, สปป., ลาว, เมียนมา, เวียดนาม, ไทย และเกาหลีใต้ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม...● ก่อนหน้านี้ ญีปุ่น เข้ามาแสดงบทบาทผ่านกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-ญีปุ่น เน้นร่วมมือ-ช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ซึ่งทั้ง ญีปุ่น-เกาหลีใต้ ไม่ได้เป็นประเทศลุ่มน้ำโขง แต่ประเทศที่กำลังไต่เต้าเป็นชาติผู้นำทั้งสอง ให้ความสำคัญกับ “ยุทธศาสตร์ ลุ่มน้ำโขง” อย่างจริงจัง ไม่น้อยไปกว่า จีน ประเทศต้นน้ำโขง ที่กำลังแผ่อิทธิพลคุมตลอดสายน้ำ...● ส.ส.กับหุ่นสื่อ ยังมีคดีอยู่ในศาลรัฐธรรมนูญ 64 คดี แบ่งเป็นฝั่งรัฐบาล-ฝ่ายค้านเท่ากันฝ่ายละ 32 ส.ส. กรณี ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นั้น ศาลธน. รับคำร้องจาก กกต. เดือนพ.ค. แล้วตัดสินเมื่อ 20 พ.ย. ที่ผ่านมา ให้หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่พ้นสภาพส.ส. รวมเวลาพิจารณาคดี 6 เดือน จากนั้นประชาชนและผู้มีสิทธิเลือกตั้งติดตามกันต่อกับกระบวนการพิจารณา 64 คดี ??...● มหกรรมกีฬาของชาวอาเซียน ซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ที่ฟิลิปปินส์ จะมีพิธีเปิดเป็นทางการ 30 พ.ย. แต่วันนี้ฟุตบอลชาย ก็พ่ายอด



ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/สังคม

วันที่: อังคาร 26 พฤศจิกายน 2562

ปีที่: 29

ฉบับที่: 10590

หน้า: 4(บน)

Col.Inch: 56.91

Ad Value: 88,210.50

PRValue (x3): 264,631.50

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: ข่าวชนคนเข้ม

นิยมอันดับ 1 จะลงแข่งก่อนพิธีเปิด **ทีมชาติไทย** แชมป์ 16 สมัย
ประเดิมสนามกับอินโดนีเซีย เวลา 15.00 น. ถ่ายทอดสดทางช่อง 7 สี
...● **คูชีเกมส์** เขียร์นักกีฬาไทย อย่าลืมร่วมสนุกกับกิจกรรม **ข่าวสด**
ซีเกมส์ ลุ้นรางวัลใหญ่มากมาย แค่เขียนคำทนายลง คูบองตีพิมพ์
ในน.ส.พ.ข่าวสด-มติชน-ประชาชาติธุรกิจ “นักกีฬาไทยจะได้เหรียญ
ทอง มากกว่าหรือน้อยกว่า 70 เหรียญ” ยิ่งส่งมาก ยิ่งมีโอกาสมาก...●
ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 211 ช่วงก่อสร้าง **ต.บ้านถ่อน-**
ต.โพนสา อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ก่อสร้างล่าช้า และไม่มีป้าย
สัญญาณแจ้งเตือน กลางคืนไม่มีไฟ ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเกิดอุบัติเหตุ
บ่อยครั้ง บาดเจ็บแล้วหลายคน สั่งเวชชีวิตแล้วหลายศพ ล่าสุด
พนักงานสาวร้านสะดวกซื้อชื้อชื้อจยย.ผ่าความมืดตกถนนเสียชีวิต
ชาวบ้านแจ้งหมวดการทาง-แขวงการทางครึ่งแล้วครึ่งเล่าแต่ไม่มี
อะไรดีขึ้น ก็ขอร้องทุกซ่งไปยั้ง **รมว.คมนาคม** ช่วยดูแลด้วย...●
ข่าวข้น คนข้ม วันนี้, 08.30 น. **การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค** จัดอบรม
“**การพัฒนางานด้านบัญชีและการเงิน ประจำปี 2562**” ห้องแม่จิก
3 มิราเคิลฯ...● 09.30 น. **คันสนีย์ ฮวบสมบูรณ์** ผอ.ศูนย์พัฒนา
ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี สนง.พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ มอบรางวัล **Young Technopreneur 2019** ห้องบอลรูม
1 เอส 31 สุขุมวิท...● 14.00 น. **ชลิต ลิ้มเจริญ** ผจก.โรงแรมดิ
เอมเมอรัลด์ จัดกิจกรรมบ๊ักคลีนนิ่งเดย์ ทำความสะอาดสำนักงาน
และพื้นที่รอบโรงแรม ฉลองโรงแรมครบรอบ 27 ปี...● 15.00 น. **ร.อ.**
ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯ แกล้งข่าว **วันดินโลก 2562** ห้อง
ประชุม 801 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรฯ...● 17.00 น. **ปพิทชญา**
สุวรรณดี เปิดตัวกิจกรรม **Mega Happiness Season** ฉลองส่งท้าย
ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เมกาพาร์ค, เมกาบางนา...●

สันตะวา



พัฒนาข้าวพันธุ์พื้นเมือง-ทนหนาว >12
สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชานำไปพัฒนาอาชีพอย่างมั่นคงและยั่งยืน



พัฒนาข้าวพันธุ์พื้นเมือง-ทนหนาว สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชานำไปพัฒนาอาชีพอย่างมั่นคงและยั่งยืน



สก๊อปพิเศษ

ทีมข่าวภูมิภาค

กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ ร่วมดำเนินงานตามแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านข้าว โดยมุ่งส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าว เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการสามารถนำไปพัฒนาอาชีพอย่างมั่นคงและยั่งยืน

บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้และเข้าใจหลักการทรงงานและแนวพระราชดำริให้เกษตรกรและประชาชนประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิต ทั้งนี้ การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ



ยังเป็นหนึ่งในแนวทางการรักษาความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนเพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จากพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 สืบไป

นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า โครงการร้อยใจรักษ์บ้านห้วยสำน ต.ท่าตอน อ.แม่เมาะ จ.เชียงใหม่ เป็นโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อบริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสถียรในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ โดยใช้ศาสตร์ของพระราชาและตำราแม่ฟ้าหลวง มาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างอาชีพของประชาชน เช่น การพัฒนาแหล่งน้ำ พัฒนา

อาชีพการเกษตร รวมทั้งพัฒนาทางเลือกอื่นที่มุ่งแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ซึ่งกรมการข้าว ได้บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ รอบด้าน เห็นผลเป็นรูปธรรม โดยยึดผลประโยชน์ของชุมชนเป็นที่ตั้ง

นางสาวนนทิชา กล่าวต่อว่า โดยในส่วนงานด้านชาวนั้น ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ได้เข้าไปส่งเสริมให้คนในชุมชนได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านข้าว การคัดเลือกพันธุ์ข้าวที่เกษตรกรนิยมปลูก (อีโต) ให้บริสุทธิ สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ใช้เองได้และมีการปฏิบัติดูแลรักษาแปลงข้าวอย่างถูกวิธี เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตอย่างถูกวิธี ทั้งยังสามารถเพิ่มเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีให้แก่เกษตรกร เป็นแหล่งเมล็ดพันธุ์ และกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีสู่เกษตรกรในพื้นที่ ส่งผลให้เกษตรกรมีทางเลือกในการปลูกข้าวเจ้าพื้น

เมืองพันธุ์ดี ผลผลิตสูง คุณภาพดีมากขึ้น ทั้งนี้โครงการนี้มีเป้าหมายเพิ่มผลผลิตข้าวอีโตจากที่เกษตรกรผลิตได้เฉลี่ย 670 กิโลกรัมเป็น 840-1,000 กิโลกรัมต่อไร่โดยการคัดเลือกพันธุ์ข้าวให้บริสุทธิ์ การปรับระยะปลูกให้ถี่ขึ้น ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และการจัดการศัตรูข้าวแบบผสมผสาน

“โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปก ต.แม่สลาบ อ.แม่เมาะ จ.เชียงใหม่ เป็นโครงการพระราชดำริน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก (ชื่อเดิมดอยฟ้าห่มปก) ซึ่งมีสภาพอากาศหนาวเย็น เมฆหมอกปกคลุมยอดดอยตลอดทั้งปี พืชพรรณไม้ดอคมสมบูรณ์ ได้ถูกพิจารณาให้เป็นพื้นที่จัดตั้งโครงการ “บ้านเล็กในป่าใหญ่” เพื่อทดลองให้คนเข้าไปอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน โดยให้ราษฎร

ผู้เข้าร่วมโครงการมีหน้าที่รักษาป่าไม้และปลูกป่าไม้เพื่อใช้สอยในชุมชน โดยจัดตั้งให้ปลูกป่าพื้น หนาอาคารพื้น ปลูกไม้ใช้สอยและป่าสนตลอดจนให้มีการปลูกข้าวและจัดตั้งหนาอาคารข้าวให้มีเพียงพอต่อบริโภคตลอดทั้งปี ทั้งนี้กรมการข้าวโดยศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง ได้ศึกษาและพัฒนาพันธุ์ข้าวทนหนาว ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เนื่องจากสภาพพื้นที่ของโครงการฯ มีอากาศหนาวเย็น อุณหภูมิต่ำ ความชื้นของแสงน้อย สภาพแวดล้อมดังกล่าวไม่เหมาะสมกับพันธุ์ข้าวที่ปลูกโดยทั่วไป”

นางสาวนนทิชา กล่าวอีกว่า ผลจากนำพันธุ์ข้าวมาปลูกทดสอบ 4 สายพันธุ์ ได้แก่ MHSC13001-DPK-1, MHSC13001-DPK-2, MHSC13001-DPK-3 และพันธุ์ชะสอ 112 (CK) เบื้องต้นพบว่า ทั้ง 4 สายพันธุ์ สามารถติดเมล็ดให้ผลผลิตข้าวได้ โดยมีสายพันธุ์ MHSC13001-DPK-3 ให้ผลผลิตเฉลี่ยมากที่สุดคือ 41.9 กก./ไร่ รองลงมาคือ MHSC13001-DPK-2 (26.0 กก./ไร่) MHSC13001-DPK-1 (14.6 กก./ไร่) และชะสอ 112 (CK) (1.6 กก./ไร่) ตามลำดับ แสดงให้เห็นถึงแนว

โน้มความสำเร็จที่มีมากขึ้นของการปลูกข้าวให้ได้ผลผลิตในพื้นที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริ ดอยฟ้าห่มปก เพราะค้นพบพันธุ์ที่สามารถปลูกและให้ผลผลิตภายใต้ข้อจำกัดของสภาพภูมิอากาศของพื้นที่โครงการได้แต่ก็ยังคงจำเป็นต้องมีการทดสอบและพัฒนาพันธุ์ต่อไป เนื่องจากสายพันธุ์ข้าว



MHSC13001-DPK-3 ที่ให้ผลผลิตมากที่สุดถึง 41 กก./ไร่ แต่ยังมีข้อจำกัดอื่นคือ พื้นที่ปลูกข้าวที่โครงการฯ จัดสรรให้เพียงครอบครัวละ 4 ไร่ (เนื่องจากพื้นที่โครงการตั้งอยู่ในเขตป่าต้นน้ำ) ผลผลิตที่จะได้จึงยังไม่เพียงพอสำหรับการบริโภคแน่นอน เพื่อให้ได้ผลผลิตที่เพียงพอต่อความต้องการ จึงจำเป็นต้องทดสอบและพัฒนาด้านเทคโนโลยีควบคู่กัน ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการติดเมล็ดของพันธุ์ดังกล่าวด้วย

“กรมการข้าว มุ่งสืบสาน รักษา ต่อยอดงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินำศาสตร์พระราชานไปขยายผลสู่พี่น้องชาวนาให้มีรายได้และอาชีพที่มั่นคงขึ้น

พร้อมกันนี้ กรมการข้าวยังมุ่งมั่นในการพัฒนาพันธุ์ข้าวที่ทนต่อสภาพอากาศและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีพันธุ์ข้าวที่ดี ใช้เป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานที่สำคัญในการผลิตข้าวคุณภาพต่อไป” รองอธิบดีกรมการข้าว กล่าว

'ไอศ' รอดลุ้น 'สลับข้าว'



ของขวัญล้ำค่าสุดในวันคล้ายวันเกิดของ “นายหญิง” คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์
ล้ำสุดศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางได้พิพากษายกฟ้อง “เสี่ยไอศ”
นายพานทองแท้ ชินวัตร บุตรชายคนโตของอดีตนายกฯทักษิณ ชินวัตร
เนื่องจากเห็นว่าพยานหลักฐาน โทงก็ยังไม่มีน้ำหนักให้รับฟังได้ว่าจำเลยรู้ที่มาของ
เงิน 10 ล้านบาท

“หัวแก้วหัวแหวน” ของ “นายใหญ่-นายหญิง” แคล้วคลาดวิบากกรรม

“ตอกย้ำ” สถานการณ์คนละเรื่องเดียวกันกับกระแส “สลับข้าว”

สัญญาณ “ไฟเขียว” ส.ส.พรรคเพื่อไทย โอนมาหนุนฝั่งรัฐบาล โดย “หัวจ่าย”
ยี่ห้อ “เดอะชัน” ของพรรคพลังประชารัฐ ต่อ “ท่อน้ำเลี้ยง” เข้าไปแทนหัวจ่ายท่อจาก
คูโบที่เหือดแห้ง

ตัวเลขครั้งต่อครั้ง จากพรรคเพื่อไทย 130 กว่าที่นั่ง

เป็นไฟ “คิงโศดำ” ที่ให้ “บักตู” จั่วไว้คุมเชิงพรรคร่วมรัฐบาล อุดหนุนเสียงปรี่มน้ำ
ตามเงื่อนไขสถานการณ์รัฐบาลต้องเลือกความอยู่รอดทางเศรษฐกิจมาก่อนความอยู่รอด
ของรัฐบาล

อาการไฟลนมือ “บักตู” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ รมว.กลาโหม ในฐานะ
“กัปตันทีมเศรษฐกิจ”

ถึงจุดต้องไต่ “จุดอ่อน” ทำให้กลไกตืดๆซัดๆ ตามกระแสข่าววงในคิวประชุม
“กรม.เศรษฐกิจ” เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

โดน “เฆ่รอบวง” ปมค่าเงินบาทแข็ง

โดยเฉพาะ “นายกฯคูงตู” ที่ออกลูกยั่ว “แบงก์ชาติ” ตัดสินใจเข้าไม่ดูแลสถานการณ์
ค่าเงินให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในภาพรวมที่เดือดร้อนจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก
อ้างแต่การรักษาเสถียรภาพการเงิน ไม่มองถึงการเจริญเติบโต

กลัวฝรั่งมากกว่ากลัวบ้านเมืองแข็ง

ถึงจุดที่รัฐบาลได้เบียด "ค้ำปม" เจอแล้ว ในเชิงเทคนิค "แบงก์ชาติ" คือกลไกที่ทำค่าเงินบาทจุดเศรษฐกิจดึงเหว ตามเงื่อนไขสถานการณ์ "อนุรักษ์นิยม" สุดโต่ง ขณะที่ในเชิงบริหาร สภาพรัฐบาลผสมที่กระทรวงเศรษฐกิจถูกพรรคร่วมฯ ปาดหน้าเล็กมุ่งสร้างอาณาจักรโครอาณาจักรมัน และสัญญาณโผล่มาก่อนที่นายภจะไลบี "จุดอ่อน" กับอาการของคนยี่ห้อ "ประชาธิปไตย" ปล่อยกวิโทรโข่งเสียงสะท้อน "เสี้ยกลัก" นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.

นครศรีธรรมราช ออกมา "แกว่งปาก" ทีม "บักตู" คัดสินใจพลาดที่รับหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ เป็นการใช้นัดไม่ตรงกับงาน เพราะเป็นนายทหารไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐกิจ ประจานความล้มเหลวเป็นเชิงยอมรับ ขณะนี้ทีมเศรษฐกิจแบ่งออกเป็นสามก๊กสามเหล่า คือทีมของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ รับผิดชอบกระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน ทีมของนายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รับผิดชอบกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และทีมของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รับผิดชอบกระทรวงคมนาคม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดังนั้นจึงต้องมอบหมายให้ใครคนใดคนหนึ่งเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจที่แท้จริง

ตามท้องเรื่อง "เทพไท" พุดอีกก็ถูกอีก แต่อาจจะ "ผิดหู" นายกรัฐมนตรี ที่ "ต่อมหมั่นไส้" กำลังอักเสบกับอาการทนให้ประชาธิปไตย "ซี้คอ" แสดงอาการ "ชิงชัง" พล.อ.ประยุทธ์แบบออกนอกหน้า แต่อาศัยเกาะรัฐบาลตีกินแผงเหลี่ยมคูการเมืองทุกลมหายใจ ในจังหวะกระแสเริ่มไล่เบียดถามหานายจรินทร์ กับประเด็นค่าครองชีพและสถานการณ์ส่งออก การกิจของกระทรวงพาณิชย์ที่ต้องรับผิดชอบรายได้หลักของประเทศที่วูบไป มันคือ "โจทย์ใหญ่หลวง" มากนัก เมื่อเทียบกับการมุ่งหน้าประกันรายได้สินค้าเกษตร ยางพารา ปาล์ม ข้าว มันสำปะหลัง แผงเหลี่ยมหาเสียงเลือกตั้ง หวังตั้งฐานคะแนนกลับคืนมา เช่นเดียวกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ "ป่วนเปี้ยนนๆ" อยู่กับปมการแบนสารพิษ แต่ภารกิจในการกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมนิ่งสนิท ท่ามกลางกระแสข่าวร้ายแว่วๆ "ไอยูยู" จะชักใบเหลืองไทยรอบใหม่ เพราะอียูตามรีวิวกการบ้านรัฐบาลเลือกตั้งไม่ตามกำกับงานการทำผิดกฎหมายประมงชายฝั่ง เพราะกลัวเสียฐานเสียงในภาคใต้ ถ้าจริงมันจะเป็น "ค่าโง่" ที่ "ขาใหญ่" รัฐบาลพลังประชารัฐยอมแลกกับเสียงหนุนนายภฯ แต่ก่อความเสียหายอย่างประเมินไม่ได้เลย.

ทีมข่าวการเมือง รายงาน